



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. 'ไผ่สะตง'พีชทางเลือกเพิ่มรายได้	แนวหน้า
2. 'จूरินทร์'คิกออฟประกันรายได้5พีช 'ข้าว'จ่าย'15ตุลาคม2562	คมชัดลึก
3. คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
4. กษ.ปล่อยคาราวานฟางก้อนช่วยเกษตรกรอีสาน	แนวหน้า
5. เหมขู่ฆ่าหมอต้านสารพิษ	ไทยโพสต์
6. คอลัมน์: กรุงเทพมหานคร: อว.ปลดล็อกส่งออก "มะม่วงสุกไทย" ไปสหรัฐ	กรุงเทพธุรกิจ
7. คอลัมน์: เดินหน้าชน: คะแนนตกต่ำ	มติชน
8. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: อธิปไตยที่ใหม่	ไทยรัฐ
9. ชัชชาติลงอิสระ ชิงผู้ว่าฯกทม.'	มติชน
10. "แบน3สารพิษ"ถึงจุดเดือด! ข่ม่าแกนนำต้าน	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. ชงซื้อคืนที่สปก.'สูงสุดไร่ละ6หมื่น	มติชน
12. 'เกษตรฯ'เล็งจ่ายไร่ละ6หมื่นคืนที่สปก.	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : 'ไผ่สะตั้ง'พืชทางเลือกเพิ่มรายได้

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14038 หน้า : 8 (กลาง)

# ไผ่สะตั้ง'พืชทางเลือกเพิ่มรายได้

## ■ คืนกำไรปีแรก3.9หมื่นบาท/ไร่

**นางเพ็ญศรี วงษ์ชาต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุตรธานี (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยถึงพืชทางเลือก “ไผ่เลี้ยงทวาย” หรือ “ไผ่สะตั้ง” พืชทางเลือกช่วยสร้างรายได้ ให้เกษตรกรในจ.เลย โดยไผ่เลี้ยงที่นิยมปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่ายปัจจุบันมี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ปกติ และพันธุ์ทวาย โดยพันธุ์ปกติออกหน่อฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ส่วนพันธุ์ทวายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไผ่สะตั้ง ออกหน่อได้ตลอดทั้งปี

ไผ่พันธุ์ทวาย เป็นพืชที่ปลูก ดูแลรักษาง่าย ตลาดต้องการมาก ขายได้ทั้งรูปหน่อสดและนำมาแปรรูป เช่น หน่อไม้ดอง หน่อเนื้อ หรือหน่อไม้สับ นอกจากนี้ การปลูกไผ่เลี้ยงทวายจะไม่ใช้สารเคมี เพราะจะทำให้หน่อไม่ดก ทำให้เกษตรกรและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งจากการลงพื้นที่ของ สศท.3 ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดไผ่เลี้ยงทวาย พบว่า จ.เลยมีภูมิประเทศและอากาศเหมาะสม ไม้ไม่ท่วมขังเจาะน้ำบาดาลชั้นมาใช้ได้ จึงเหมาะกับการปลูกไผ่ โดยเกษตรกรนิยมปลูก มากที่ อ.ภูกระดึง จากข้อมูลกรมส่งเสริมเกษตรกร ณ วันที่ 26 กันยายน ปี 2562 มีเกษตรกร

ปลูกไผ่ลงทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง 350 ครัวเรือนรวมพื้นที่ 1,267 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1,057 ไร่

จากการสัมภาษณ์ นายช่วย บุตรดาเวียง เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ต้นแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย และเป็นเครือข่าย ศพค. อ.ภูกระดึง ณ บ้านห้วยเค็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย พบว่าเกษตรกรที่ปลูกไผ่สะตั้งจะลงทุนในปีแรก รวม 30,675 บาท/ไร่ แยกเป็น ค่าดินพันธุ์ 12,500 บาท (1 ไร่ปลูก 250 ต้นๆ ละ 50 บาท) ค่าปลูก 1,200 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 1,650 บาท ค่าปุ๋ยคอก 425 บาท ค่าระบบน้ำ 9,700 บาท ค่าโลปรับพื้นที่ 300 บาท ค่าไฟฟ้าสูบน้ำเฉพาะหน้าแล้ง 2,500 บาท ค่าฟางคลุมโคน 100 บาท และค่าดูแลรักษาเก็บเกี่ยว 2,000 บาท ทั้งนี้ ดินทุนค่าดินพันธุ์ ค่าโลปรับพื้นที่ ค่าปลูก และค่าระบบน้ำเป็นการลงทุนเฉพาะปีแรก ปีถัดไปจะมีรายจ่ายเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ค่าดูแลรักษาเก็บเกี่ยว ตัดหญ้า และสายกิ่งแต่งกอ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

สำหรับการปลูกไผ่สะตั้ง ดินพันธุ์ที่นำมาปลูกมีอายุประมาณ 1 ปี หากดูแลสม่ำเสมอ จะจำหน่ายได้หลังจากการปลูก 8 - 10

เดือนขึ้นไป เกษตรกรทยอยเก็บผลผลิตได้ทุกวัน ให้ผลผลิตในปีแรกประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยปกติราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10 - 25 บาท/กิโลกรัม โดยราคาสูงที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน แต่หากเป็นช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ราคาจะลดลงเหลือประมาณ 5 - 10 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้ เมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิ (กำไร) ในปีแรกเกษตรกรจะได้ประมาณ 35,000 - 39,000 บาท/ไร่ และในปีถัดมาจะมีรายได้สุทธิไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท/ไร่/ปี ซึ่งจะมีส่วนหักจากจ.เลยและขอนแก่นมารับซื้อถึงส่วน นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์ได้เองโดยง่าย และจำหน่ายต้นพันธุ์ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้อีกด้วย โดยราคาจำหน่ายต้นพันธุ์จะอยู่ประมาณ 50 บาท/ต้น

ดังนั้น การปลูกไผ่เลี้ยงทวาย หรือ ไผ่สะตั้ง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก สร้างรายได้ลดความเสี่ยงจากพืชอื่น อีกทั้ง การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้สารเคมี ทั้งนี้ เกษตรกรควรรักษาคุณภาพผลผลิตเพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อมั่น และควรรวมกลุ่มจำหน่ายเพิ่มอำนาจต่อรอง ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ นายช่วย บุตรดาเวียง และคุณสุวรรณ เรือนทอง บ้านห้วยเค็ด หมู่ที่ 8 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร. 09-0586-0503



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : 'จุนทร์' คิกออฟประกันรายได้ 5 พืช 'ข้าว' จ่าย 15 ตุลาคม 2562

วันหยุดสัปดาห์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6444 หน้า : 1 (บนขวา), 6



## 'จุนทร์' คิกออฟประกันรายได้ 5 พืช 'ข้าว' จ่าย 15 ตุลาคม 2562



**โครงการ**ประกันรายได้เกษตรกรรวมเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้นๆ ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยหัวหน้าพรรค "จุนทร์ ลิกษณวิศิษฏ์" ที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้เป็นข้อต่อรองในการเข้าร่วมรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่หวังเข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของพืชหลายตัวในขณะนี้

"ต้องการดูแลและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเผชิญปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้มีการขยายตัวโดยพุ่งเป้าไปที่พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก ปาล์มมัน ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" จุนทร์ กล่าวไว้หลังร่วมรัฐบาลไม่นาน

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ

(นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 (รอบที่ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน

และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 (รอบที่ 1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอวงเงินงบประมาณ 21,495.74 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตนี้แล้ว

รหัสข่าว: C-191003014035 (3 ต.ค. 62/03:36)

หน้า: 1/4



บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : 'จูนทร์'คึกอพอประกันรายได้5พืช 'ข้าว'จ่าย'15ตุลาคม2562

วันหยุดสัปดาห์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6444 หน้า : 1 (บนขวา), 6



จูนทร์ ลิกอบวิชิษฐ์

โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าวต้องไปขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-31 ตุลาคม 2562 ยกเว้นภาคใต้ ต้องปลูกข้าวระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดชนิดและราคาประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ในราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว

ซึ่งประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน (ครว้เรือนละ 14 ตัน) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน (ครว้เรือนละ 16 ตัน) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาทต่อตัน (ครว้เรือนละ 30 ตัน) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน (ครว้เรือนละ 25 ตัน) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน (ครว้เรือนละ 16 ตัน) ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ากรณีนี้ที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิดจะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด

ยกเว้นพันธุ์ข้าวที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 พันธุ์ เนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้น และระยะเวลาได้รับสิทธิชดเชยให้เป็นไปตามวันเก็บเกี่ยว

ที่ระบุในทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและประกาศราคากลางอ้างอิงครั้งแรกในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำหรับเกษตรกรได้รับสิทธิตั้งแต่เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562) และครั้งต่อไปทุกๆ 15 วันจนถึงวันสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการ คือวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้นตอนและวิธีการ เป็นระบบ ชัดเจน ตรวจสอบได้

สำหรับการชดเชยในครั้งแรกนั้น เงินชดเชยส่วนต่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย ใช้ข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายประเภทของข้าวแต่ละชนิดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย จำนวนปริมาณผลผลิต ที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินชดเชย

โดยใช้ข้อมูลและหลักการทางสถิติอันเป็นที่ยอมรับโดยพื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดมาคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้อง

รหัสข่าว: C-191003014035 (3 ต.ค. 62/03:36)

หน้า: 2/4





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : 'จุนทร์'คึกอพอประกันรายได้5พืช 'ข้าว'จ่าย'15ตุลาคม2562

วันหยุดสัปดาห์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6444 หน้า : 1 (บนขวา), 6

ชดเชย แต่ต้อง  
ไม่เกินปริมาณ  
ผลผลิตที่  
มติดิน  
รัฐมนตรี  
กำหนด

โครงการนี้ได้บูรณาการหน่วยงานกำกับดูแลใกล้  
ชิดโปร่งใส เป็นธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการ  
ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับ  
จังหวัดเพื่อคอยติดตามกำกับดูแลการดำเนิน  
โครงการประกันรายได้ ให้เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อยและโปร่งปรามเพื่อการค้าขายปกติ  
เกิดความเป็นธรรม ไม่มีการเอาตัวเอาเปรียบ  
เกษตรกร

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วย  
งานหลักที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ 1.กรมการค้าภายใน  
ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและ  
กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้  
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทำหน้าที่พิจารณา

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธ  
ีการ กำหนด  
เกณฑ์กลาง  
อ้างอิงของ  
การประกัน  
รายได้ 2.ธ.ก.ส. เป็น  
หน่วยงานหลัก  
ในการจ่ายเงิน  
ชดเชย และช่วย  
ประชาสัมพันธ์

โครงการให้เกษตรกรได้รับทราบ และ 3.กรม  
ส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวโดยคำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์ที่  
เกษตรกรพึงได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว รวมทั้งร่วมกับ  
กรมการค้าภายใน ธ.ก.ส. และจังหวัดแหล่งผลิต  
ในการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ในระดับ  
พื้นที่ การจ่ายเงินแก่เกษตรกร ธ.ก.ส. จะโอนเข้า  
บัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด  
ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาเกณฑ์กลาง  
อ้างอิงในแต่ละรอบโดยเกษตรกรไม่ต้องทำสัญญา  
กับ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ จุนทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค  
ประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังเป็นประธานใน  
การประชุมมอบนโยบายการประกันรายได้เกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อผู้ว่าราชการ  
จังหวัด และคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการ  
บริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดและคณะกรรมการ  
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอันเนื่องมาจากผลผลิต



การเกษตรระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน  
ที่กระทรวงมหาดไทย กับตัวแทนจาก 8 หน่วยงาน  
โดยใช้ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (วิดีโอ  
คอนเฟอเรนซ์)

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในระหว่างการประชุมว่ามีความ  
จำเป็นในการชั่งชั่งพิจารณาเข้าใกล้กับเกษตรกร  
ในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการประกันรายได้  
เกษตรกร การประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งจะประกันรายได้ 5 ประเภท  
ได้แก่ ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน  
ข้าวโพด แต่รัฐบาลจะดูแลทุกผลผลิตการเกษตร  
แต่อาจจะเป็นวิธีต่างกัน ขอให้เกษตรกรอื่นๆ ไม่  
ต้องกังวล สินค้าเกษตร 2 ตัวที่คณะรัฐมนตรีให้  
ความเห็นชอบแล้วคือ ข้าวและปาล์มน้ำมัน ส่วน  
ยางพารา จะมีการประชุมเพื่อออกมาตรการการ  
ประกันรายได้เร็วๆ นี้ โดยการดำเนินนโยบายนี้ต้อง  
มีการหารือ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ตัวแทนเกษตรกร เพื่อให้การดำเนินนโยบายราบรื่น  
และบรรลุเป้าหมายสูงสุด

จุนทร์ กล่าวว่า นโยบายการประกันรายได้  
มีขึ้นเนื่องจากการปล่อยให้เกษตรกรขายสินค้าใน  
ราคาตลาดที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ประกอบกับ  
เศรษฐกิจโลกเติบโตไม่ดี ทำให้ความต้องการสินค้า  
เกษตรในตลาดโลกอาจจะตกต่ำ นอกจากนี้ปริมาณ  
ผลผลิตสินค้าเกษตรของไทยมีแนวโน้มเกินความ  
ต้องการในประเทศ จำเป็นต้องพึ่งพาการ  
ส่งออกและรัฐบาลไม่อยากลดการผลิต  
เพราะจะกระทบต่อเกษตรกร

อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็มีนโยบายเพิ่ม  
ความต้องการภายในประเทศแต่อาจต้องใช้  
เวลา นโยบายนี้จะทำให้เกษตรกรมีรายได้สอง  
ทาง คือ 1.รายได้จากการขายสินค้าเกษตร  
และ 2.ราคาชดเชยที่รัฐบาลจ่ายให้เรียกว่าส่วน  
ต่าง ซึ่งคำนวณจากราคาประกัน-ราคาเกณฑ์  
กลางอ้างอิง = ส่วนต่างที่รัฐชดเชย โดยรัฐบาล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก

หัวข้อข่าว : 'จุนทรีย์'คิกออฟประกันรายได้5พืช 'ข้าว'จ่าย'15ตุลาคม2562

วันหยุดสัปดาห์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 6444 หน้า : 1 (บนขวา), 6

จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง  
ซึ่งเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม  
การเกษตรเท่านั้น

สำหรับปาล์มรัฐบาลจะประกันรายได้ที่โลกกรัม  
ละ 4 บาท ครวี่เรือนละไม่เกิน 25 ไร่ สำหรับการ  
การประกันรายได้ไม่ใช่การประกันราคาพืชผล  
การเกษตรเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะประกันราคา  
ที่จะขึ้นลงตลอดเวลา และจะเป็นการแทรกแซง  
ตลาดและขัดกับหลักการดับเบิ้ลยูทีโอ แต่รัฐบาล  
จะประกันรายได้โดยการโอนส่วนต่างดังที่ได้  
แจ้งก่อนหน้านี้ ส่วนสาเหตุที่รัฐบาลประกันรายได้  
ชาวสวนปาล์มมากที่สุดที่ 25 ไร่ต่อครัวเรือน เพราะ  
เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินไม่ถึง 25 ไร่ ไม่เปิด  
ทั้งหมด เนื่องจากนโยบายนี้ตั้งใจช่วยคนส่วนใหญ่  
ของประเทศ โดยรัฐบาลจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 1  
ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์  
ของไทย

ส่วนข้าวนั้นจะเริ่มจ่าย 15 ตุลาคม 2562  
เกษตรกรปลูกข้าวที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการให้รีบ  
ไปขึ้นทะเบียน/ตรวจสอบสิทธิ์ ที่สำนักงานเกษตร  
อำเภอ และเปิดบัญชีกับธ.ก.ส. เพื่อใช้สิทธิรับเงิน  
ประกันรายได้งวดต่อไป โดยจะรวมเกษตรกร  
ที่ลงทะเบียนที่ประสบกภัยแล้งหรือน้ำท่วมด้วย  
ถึงแม้จะขายพืชผลไม่ได้ก็จะได้รับเงินชดเชยนี้  
เช่นกัน สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิสามารถ  
ไปขึ้นทะเบียนและสามารถได้รับเงินชดเชยดังกล่าว  
ได้ด้วย

● สุรัตน์ อดตะ ●

suratatta0402@gmail.com



การเจรจาอันยาวนานในการผลักดันการซื้อขายในรูปแบบที่ 1 (Tier 1) ระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ โดยมีฝ่ายสำนักเลขาธิการแอปเตอร์เป็นตัวกลาง หรือฝ่ายอำนวยความสะดวกตามที่ได้เข้ามาในฉบับก่อน ผมขอเล่าเพิ่มอีกนะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ เพราะมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่พวกเราเกือบทั้งหมดไม่เคยทำมาก่อน

การเจรจาครั้งที่ 3 กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น ขอเป็นเจ้าภาพ โดยคราวนี้ นอกจากผู้แทนฟิลิปปินส์แล้ว ยังได้เชิญฝ่ายสำนักเลขาธิการแอปเตอร์ไปร่วมด้วย (ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวมีเฉพาะญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์คู่กันเอง) ซึ่งในการเดินทางไปกรุงโตเกียวครั้งนี้ราวๆ กลางปี 2561 ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำแอปเตอร์ก็ร่วมไป เพราะจะได้เป็นไกด์คณะพวกเราด้วย อีกทั้งเขาทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนฝ่ายญี่ปุ่นพร้อมทั้งเป็นสถานที่สำหรับจัดพบปะพูดคุย ส่วนฝ่ายฟิลิปปินส์ นำโดยรองผู้บริหารสูงสุด เป็นสถาปนิก (สมกับที่จะรับบทเจ้าสาวเลย)

การได้เข้าไปอาคารกระทรวงเกษตรฯ ของญี่ปุ่นครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ต่อจากที่ผมเคยเข้าไปครั้งแรกเมื่อสมัย 23 ปีที่แล้ว สมัยนั้นผมยังเป็นนักวิชาการเกษตร อยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับทุนจากฯ ไปฝึกอบรมด้าน

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ที่ศูนย์วิจัยกาแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวใกล้ๆ ย่านการค้าชินจูกุอันโด่งดัง ทางผู้จัดฝึกอบรมได้พาพวกผมไปเยี่ยมชมกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ย่านคาซุมิกาเซกิ ไม่ไกลจากพระราชวังอิมพีเรียลมากนัก เพื่อฟังบรรยายสรุป สังเกตแล้วทั้งสถานที่ สถาปัตยกรรม เมื่อยุ่ลึกลับกว่าปีก่อน เป็นอย่างไร ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น คือสะอาด สดใส ไม่มีความเก่าหมองเข้ามาเยือนเลยสักนิด ปัจจุบันการเข้าไปในตัวอาคารกระทรวง



เขาไม่ได้ง่ายเหมือนเจ้ากระทรวงเกษตรฯ บ้านเราที่ใครๆ ก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับ ก็ทั้งๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเกาะ มีแต่น้ำล้อมรอบ คนลักลอบเข้าเมืองยากที่สุดอยู่แล้ว แต่ระบบการรักษาความปลอดภัยของเขาถือว่าเข้มมาก วิธีการคือ ทุกคนต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและมีคนญี่ปุ่นในกระทรวงรับรองว่าเข้าไปทำภารกิจอะไร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรห้อยคอคนละ 1 ใบ เมื่อจะเข้าต้องแตะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ประตูอัตโนมัติเปิดให้เดินเข้าไป พวกเราพร้อมทั้งผู้แทนฟิลิปปินส์ เมื่อพร้อมกันแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปพบกับท่านผู้อำนวยการกอง ซึ่งเป็นหัวหน้า

# แนวนำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14038

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 39.46

Ad Value: 49,325

PRValue (x3): 147,975

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน

คณะเจรจาฝ่ายญี่ปุ่น พบตกทายเบี่ยงต้น แล้วแกก็พาพวกเราทั้งหมด  
ไปพบกับท่านอธิบดีเพื่อเยี่ยมคำนับก่อน

ท่านอธิบดีญี่ปุ่นคนนี้ผมรู้จักดี เพราะเคยเจอแกที่เสียมเรียบ  
กัมพูชา ในคราวประชุมคณะมนตรีแอมเตอร์เมื่อสองปีก่อน และก็เจอ  
แกอีกครั้งหลังจากนั้น เมื่อแกเดินทางมาเมืองไทยและแวะเยี่ยมสำนัก  
เลขานุการแอมเตอร์ เมื่อไปพบแกก็ตั้งใจและพูดคุยกันอย่างกันเอง สังเกต  
ดูสภาพห้องอธิบดีญี่ปุ่นแล้ว ผมว่าผู้ห้องอธิบดีของไทยไม่ได้ครบไม่ว่า  
จะในด้านความใหญ่โตหรือฐาน ความโอ้อ่า ประดับประดา หรือแม้แต่  
คณะหน้าที่ต่าง ๆ มีนำเอาญี่ปุ่นเขาถึงเจริญกว่าเรา (เกี่ยวไม่เนี่ยะ) เมื่อ  
เสร็จสิ้นการพูดคุยและถ่ายรูปกันพอหอมปากหอมคอ ผู้อำนวยการ

กองก็พาคณะเจรจาไปที่ห้องประชุมเพื่อเริ่มต้นพูดคุยเรื่องการซื้อ  
ข้าวในรูปแบบที่ 1 แทนที่ ก็เป็นห้องประชุมเล็กๆ นั่งหันหน้า  
เข้าหากัน โดยมีหัวหน้าคณะเจรจาทั้งคู่นั่งกลาง ขณะที่ทางญี่ปุ่น  
แม้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าคณะจะเก่งภาษาอังกฤษมาก เพราะ  
เคยทำงานอยู่ในยุโรปมาก่อน แต่เขายังมีล่ามมืออาชีพนั่งอยู่ด้วย  
เรียกว่าทุกประเด็นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ อ่อนไหวหรือละเอียดอ่อน  
หรือไม่ เขาจะเก็บไว้ทุกเม็ด ไม่ให้หลุดเลย นี่แหละ คือ ความ  
พิเศษของญี่ปุ่นเขาละ จนถึงเวลาพักเที่ยงทางเจ้าภาพญี่ปุ่นก็เลี้ยง  
อาหารกลางวัน ก็เป็นข้าวกล่องญี่ปุ่น ที่เรียกว่า เบนโตะ ซึ่งซื้อ  
จากห้องอาหารใกล้ๆ แล้วนำขึ้นมากินรวมกันในห้องประชุม  
นั่นเอง กระทั่งอ้อมหน้าตำราญ บ่ายเศษๆ เราจึงได้พูดคุยประชุมกันต่อ

การเจรจาที่ญี่ปุ่นนับว่าคืบหน้าไปกว่าที่เจรจาที่ฟิลิปปินส์มากทีเดียว  
เพราะบางประเด็น เช่น ราคาข้าว ชนิดและสายละเอียดข้าว วิธีการตรวจ  
สอบ วิธีการขนส่ง กรรมสิทธิ์ในตัวข้าว และอื่นๆ ทางญี่ปุ่นผ่อนปรนให้  
ทางฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น ยังเหลือเพียงบางประเด็นที่ทางผู้ซื้อขอรับไปหารือ  
ฝ่ายนโยบายของตัวเองก่อน และจะให้คำตอบภายหลัง สรุปการเจรจาครั้งนี้  
มองเห็นหนทางแจ่มใสที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลง ก็เลยคิดว่าทั้งหมด  
นี้จะใช้เวลาการประชุมเพิ่มอีกเพียง 1 ครั้ง โดยครั้งที่เพิ่มขึ้นเห็นตรงกันว่า  
จะมาพูดคุยกันที่กรุงเทพฯ อันเป็นที่ตั้งของสำนักเลขานุการแอมเตอร์ใน  
อีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า

ชาญพิทยา ฉิมพาลี  
chanpithya@apterr.org



## กษ.ปล่อยคาราวานฟางก้อนช่วยเกษตรกรอีสาน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางก้อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรับมอบหญ้าอาหารสัตว์จากเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานีว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นห่วงผู้ประสบภัย จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งความช่วยเหลือ ฟืนฟางเกษตรกรหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลดต่อ ครม. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ อย่างยั่งยืน อาทิ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และเลี้ยงโคขุนส่งออก ดังนี้ 1. ส่งเสริมปลูกถั่วเขียว โดยแจกเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคาซื้อที่ 30 บาท 2. ส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แจกเมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่ รายละไม่เกิน 10 ไร่ ประกันราคาซื้อที่ 8 บาท และ 3. โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกขายเงินเป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อ

ลูกโค 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. มีประกันวัวตัวละ 100 บาท/เดือน ตลอดจนถึงเสริมเลี้ยงแพะ-แกะ อีกด้วย นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบใน 17 จังหวัด 86 อำเภอ 321 ตำบล เกษตรกร 48,949 ราย ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ โค 88,385 ตัว กระบือ 33,695 ตัว สุกร แพะ แกะ 55,550 ตัว สัตว์ปีก 1,756,258 ตัว แผลงหญ้า 9,514 ไร่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ช่วยอพยพสัตว์ที่ปลอดภัย 127,119 ตัว มอบหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับโค-กระบือ 1,024,300 กิโลกรัม และเป็นหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 247,080 กิโลกรัม มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 2,246 ถุง ดูแลสุขภาพสัตว์ 24,537 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์ 18,149 ตัว สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์ได้มาก

ทั้งนี้ ชุมชนสหกรณ์โคนมแห่ง

ประเทศไทย มอบหญ้าอาหารสัตว์ 10 เทียว จำนวน 55,000 กิโลกรัม และเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีอีก 2 เทียว จำนวน 20,000 กิโลกรัม รวมหญ้าแห้ง 75,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 187,500 บาท ซึ่งหญ้าอาหารสัตว์ 65,000 กิโลกรัม จะส่งมอบให้จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีจุดอพยพสัตว์ 10 จุด มีโค 609 ตัว กระบือ 396 ตัว และส่งมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จ.ยโสธร 10,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมี บริษัท และเอกชน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ ผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ได้บริจาคผลิตภัณฑ์นมกล่อง ยู เอช ที 300 ลัง (14,400 กล่อง) คิดเป็นมูลค่า 100,800 บาท บริษัท เอส.เค.ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคปลากระป๋อง 24,120 กระป๋อง คิดเป็นมูลค่า 339,068 บาท บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริจาคอาหารสุนัขขาด 660 ถาด อาหารสุนัข-แมว 120 กระป๋อง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบให้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

# เข็มชู่ฆ่าหมอด้านสารพิษ

กรุงเทพฯ ● เข็มกริมหนัก ก๊วนเสียผลประโยชน์ 3 สารพิษหมันตภัย ประกาศชู่ฆ่าหมอ-นักวิจัยกลุ่มด้าน “ไม่มีเงาหัวแล้ว” พร้อมจัดวิฆาการสกัดนักวิจัยบีมมหาวิทยาลัยไล่ออก

เมื่อวันพุธ นพ.ธีระวัฒน์ เข็มชู่ฆ่าหมอ-นักวิจัยกลุ่มด้าน “ไม่มีเงาหัวแล้ว” พร้อมจัดวิฆาการสกัดนักวิจัยบีมมหาวิทยาลัยไล่ออก

เมื่อวันพุธ นพ.ธีระวัฒน์ เข็มชู่ฆ่าหมอ-นักวิจัยกลุ่มด้าน “ไม่มีเงาหัวแล้ว” พร้อมจัดวิฆาการสกัดนักวิจัยบีมมหาวิทยาลัยไล่ออก

ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุถึงกรณีถูกชู่ฆ่าภายหลังทำงานต่อต้านสารเคมี 3 ตัว ว่า เป็นเรื่องจริง โดยตนเองเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในเฟซบุ๊ก แต่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นว่า “หมออัปรีัย ไม่รู้หรือว่ามีเงาหัวแล้ว” รวมทั้งยังขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของตนเอง ได้สวนและตรวจสอบว่าข้อมูลที่เผยแพร่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์จริงหรือไม่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการ แต่สำหรับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รับทราบว่าจะทำอะไรอยู่ จึงทำให้เรื่องเสร็จสิ้นภายในวันเดียว นอกจากนี้มีการโทรศัพท์มาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ พูดด้วยน้ำเสียงค่อนข้างก้าวร้าวถามหาตัวเอง แต่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าดูท่าจะไม่ดี จึงขอให้ปลายสายฝากข้อความไว้แทน ซึ่งเขาก็กล่าวด้วยถ้อยคำที่ไม่ดี” นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

นพ.ธีระวัฒน์กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีของ น.ส.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกุล นักวิชาการนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) นั้น เป็นการถูกชู่ฆ่าในขณะที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินมาประชุมที่กรุงเทพฯ โดยมีคนเดินตามและถามว่า “จะพูดอะไรอีกหรือ จะพูดเรื่องสารเคมีเหล่านี้ไม่ใช่อะไรอีกหรือ” ทำให้อาจารย์พวงรัตน์ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินหลายครั้งกว่าจะได้ประชุม นอกจากนี้กลุ่มคนที่สนับสนุนยังบุกเข้าไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวร บีบบังคับให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไล่อาจารย์พวงรัตน์ออก ขณะเดียวกันก็มีความพยายามหน่วงไม่ให้อาจารย์พวงรัตน์ได้รับทุนในการวิจัย

“ผมถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่กักขฬะหยาบคาบ มีกระบวนการทำลายความน่าเชื่อถือข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เมื่อมีการโต้แย้งทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าเชื่อใคร ซึ่งผมอยากบอกว่าไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ แต่ขอให้ดูข้อมูลการเสียชีวิต การเกิดโรค เช่น มะเร็ง ความเสี่ยงกับโรคต่างๆ เริ่มทวีคูณขึ้นในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น และลามไปจังหวัดต่อจังหวัด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก สปสช.ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นเดือน ก.ค. ปี 62 มีผู้เสียชีวิตกว่า 400 ราย และย้อนหลัง 3 ปี ตายปีละ 600 คน ยังไม่รวมผู้ที่เข้า รพ.เพราะเจ็บป่วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสูตรของบริษัทที่ค้าสารเคมี ซึ่งกระบวนการนี้ในต่างประเทศก็เป็นแบบเดียวกัน” นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

ที่รัฐสภา นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แลลงว่า ก่อนหน้านั้นทาง กสม.มีมติเชิญรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม กสม. แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีทั้ง 4 คนไม่มา โดยอ้างว่าติดภารกิจ ซึ่ง กสม.จะยังคงรอให้รัฐมนตรีทั้งหมดมาชี้แจงในครั้งต่อไป.



## อว.ปลดล็อกส่งออก "มะม่วงสุกไทย" ไปสหรัฐ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รายงานความสำเร็จในการปลดล็อกปัญหาการส่งออก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี และจะขยายผลต่อไปสู่ประเทศทั่วโลกอีกด้วย โดยความร่วมมือของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้ร่วมทำการวิจัยแบบมุ่งเป้าพร้อมนำบีซีจีโมเดล (BCG Model) เข้ามาดูแลการบริหารจัดการวัตถุดิบครบวงจร พัฒนาระบวนการก่อน ระหว่างและหลังการฉายรังสี

ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรของสหรัฐได้อนุญาตให้นำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาเข้าไปจำหน่ายได้ กระทั่งปี 2550-ปัจจุบัน ที่ถูกคำสั่งห้ามเพราะเมื่อถึงปลายทางแล้ว คุณภาพทั้งผิวนอกและเนื้อในมีสีเปลี่ยน กลิ่นเปลี่ยน ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ส่วนความสำเร็จครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการให้ทุนและบริหารงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ตรงประเด็น เป็นงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy) อย่างเป็นรูปธรรม



# คะแนนตกต่ำ

**ถึ** นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลก็บริหารประเทศมาแล้วกว่า 2 เดือน

ช่วงเวลากว่า 2 เดือนนี้ ต้องยอมรับว่า ผลงานของรัฐบาล ยังไม่เป็นรูปธรรม ยังไม่มีอะไรโดดเด่นที่เข้าตาประชาชนส่วนใหญ่ แม้จะเป็นรัฐบาลที่ต่อ ยอดมาจากรัฐบาล คสช.ที่บริหารประเทศมากกว่า 5 ปีก็ตาม

ขณะเดียวกัน กลับมีเรื่องและปัญหาที่ส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลหลายเรื่อง

## หนึ่ง การถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ

เรื่องนี้ **ปิยบุตร แสงกนกกุล** ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ท้วงติงตั้งแต่วันที่ พล.อ.ประยุทธ์ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ไม่มีคำตอบจาก พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาล

เมื่อยื่นกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่มาตอบคำถาม

## 7 พรรคฝ่ายค้านจึงยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152

ซึ่งกว่าจะได้คำตอบว่า จะเปิดอภิปรายในวันที่ 18 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภา ก็ใช้เวลาประสานงานกันหลายวัน

ในวันเปิดอภิปราย **ปิยบุตร แสงกนกกุล** ที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ ได้ตั้งคำถามในการอภิปราย 4 ข้อ

1.นายกฯได้อ่านคำถวายสัตย์ฯ ที่เตรียมมาเองใช่หรือไม่ เหตุใดไม่อ่านจากกระดาษแข็งในแฟ้มสีน้ำเงินที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เตรียมให้

2.หากมีรัฐมนตรีคนหนึ่งลาออก ท่านตั้งคนใหม่มาเป็น

รัฐมนตรีแทน ท่านจะนำถวายสัตย์ปฏิญาณอย่างไร

3.ขอถามนายกฯ และนายวิษณุ เครื่องาม รองนายกฯ ว่า หากนายกฯ คนต่อไปมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ แล้วกล่าวถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วน ท่านเห็นว่าสามารถทำได้หรือไม่

4.ขอถามนายวิษณุ ที่ทำงานในทำเนียบรัฐบาลเกือบ 2 ทศวรรษ ท่านเคยเห็นนายกฯ คนใดทำแบบ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่

**ทั้ง 4 ข้อนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาล และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ตอบคำถามแบบเลี่ยงไปเลี่ยงมา ไม่ตรงประเด็น**

ขณะที่ **สุทิน คลังแสง** ประธานวิปฝ่ายค้าน อภิปรายสรุปตอนหนึ่งว่า การไม่กล่าวถ้อยคำตามที่รัฐธรรมนูญ กำหนด เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่ถูกสร้างโดย พล.อ.ประยุทธ์และนายวิษณุ

แม้รัฐบาลจะบอกว่า ประเด็นการถวายสัตย์ฯ จบแล้ว แต่เชื่อได้เลยว่าไม่มีทางจบง่ายๆ อย่างน้อยก็จะเป็นเรื่องเล่าเป็นข้อครหา และเป็นประเด็นที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาโจมตีรัฐบาลได้ตลอด

ฝ่ายรัฐบาลก็ยอมรับรู้ว่า เรื่องการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบนี้ มีผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล เห็นได้จากแฮชแท็กทวิตเตอร์ “ประยุทธ์ออกไป” พุ่งขึ้นอันดับ 1 ภายหลังการอภิปรายจบลง อีกเรื่องคือ ข้อกล่าวหา **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับคดีในประเทศออสเตรเลีย และวุฒิการศึกษาปริญญาเอก

เรื่องนี้ หากรัฐบาลแสดงท่าทีให้ประชาชนเห็นว่าจะรีบตรวจสอบโดยเร็ว โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานขอข้อมูล ก็จะไม่ส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล

อีกเรื่องคือ ปัญหาหน้าท่วมภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี ที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพในการทำงาน

อีกเรื่องคือ หากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคจริง ย่อมส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาคือ คะแนนนิยมของรัฐบาลที่ตกต่ำต่อเนื่อง เพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

**ยิ่งรัฐบาลมีเสียงปรี่มน้ำ ยิ่งต้องทำให้ประชาชนยอมรับ**

## ทรงพร ศรีสุวรรณ

# มุม ข่าวราชการ 'ซี.12'

## อธิบดีที่ใหม่

เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งอธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเป็นจำนวนมากทำให้ข้าราชการในหลายๆกรมต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้อนรับอธิบดีใหม่กันเป็นแถว

คำว่า อธิบดีใหม่ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอธิบดีที่มาจากรองอธิบดี และเพิ่งขึ้นมามีตำแหน่งอธิบดีเป็นครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังมีหมายรวมถึงคนที่เดิมเป็นอธิบดีอยู่แล้วและมีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมอื่นซึ่งก็เป็นอธิบดีใหม่ของกรมนั้นๆ

ที่ กระทรวงมหาดไทย มีปรากฏการณ์โยกย้ายยกกระทรวงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีกรมในสังกัด 7 กรมที่มีการเปลี่ยนตัวอธิบดีใหม่หมดทั้ง 7 กรม

กรมสำคัญคือ กรมการปกครอง นั้นอธิบดีเก่าเกษียณอายุ ก็เอารองปลัดกระทรวงอันได้แก่ นายธนาคม จงจระ ลงมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง

ส่วนอธิบดีที่เหลืออีก 5 กรมนั้นมีการย้ายสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่หมดคือ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็นอธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ว่ากันว่าอธิบดีที่มีปัญหาถึงขนาดต้องย้ายออกจากกรมเดิมนั้นมีเพียงรายเดียวแต่ทำเอาอธิบดีกรมอื่นๆต้องพลอยวุ่นวายเปลี่ยนตำแหน่งกันให้วุ่นไปหมดแถมบางกรมตัวอธิบดีกำลังโชว์ฟอร์มที่เข้าทำในเนื้องานที่มีความชำนาญก็ต้องมาย้ายออกไปเสียนี้

สำหรับ 2 อธิบดีที่สลับกรมกันคือ อธิบดีมณฑล แห่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอธิบดีชยพล แห่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่สลับไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นั่นก็เพราะว่า อธิบดีมณฑล อยู่ที่กรมโยธามา 7 ปีแล้วคือต่อเวลาจนเกินวาระแล้วจึงต้องสลับกับ อธิบดีชยพล และจะเกษียณไปพร้อมกันในปีหน้า

ของ กระทรวงแรงงาน ตั้ง 4 อธิบดีคือ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน นายรัชช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอภิญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทพพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

กระทรวงการคลัง มีอธิบดีใหม่ 8 รายคือ นายยุทธนา หิมการุณ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หน่วยงานเทียบเท่ากรม

อธิบดีใหม่ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายมีศักดิ์ ภัทติง รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมประมง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่วนกรมอื่นๆในอีกหลายกระทรวงบ้างก็แต่งตั้งยังไม่ครบถ้วนตามตำแหน่งที่ว่าง จึงขอเวลาให้มีครบเสียก่อน.

“ซี.12”

# ชัชชาติลงอิสระ ชิง 'ผู้ว่าฯ กทม.'

ชัชคนกรุงเบือ-จัดทีมง่าย  
กกต.เคาะวันนี้เก้าอี้ันวัธ  
จวกบิกตูปัดร่วมแก้รธน.  
รุมชัดเมินนโยบายตัวเอง  
'บิกตู'เหน็บบางคนชอบแก้ กม. 'เจ็หน้อย'ยันแก้  
รธน.เรื่องเร่งด่วนรัฐบาล (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ชัชชาติ

'บิกตู'เหน็บบางคนชอบแก้กม.

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่วัดราชาธิวาส ถนนสามเสน เขตดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังไม่รับข้อเสนอในการแสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านว่า มีกฎหมายไว้ให้ทำหรือไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าไม่เคารพกฎหมายก็เลิกหมดทุกประเทศที่เจริญ เขาเคารพกฎหมายทุกตัวกฎหมายทุกตัวจริงๆ ต้องตามดูแล้วกัน แต่ชวนกันเลิกกฎหมายหรือชวนแก้กฎหมายให้มากที่สุด ไม่รู้มันย้อนทางกันอย่างไรยังไม่รู้เลยและการแก้ปัญหาอะไรก็ตาม ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา เพราะปัญหาไม่ใช่แก้ง่าย ๆ หรือแก้เร็ว ๆ แล้วจบ ได้รับความชื่นชมแล้วจบแล้วปัญหาจะเกิดอีกหรือไม่ ในวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละ ต้องแก้วิธีการคิดใหม่ใช้สติปัญญาแก้ทุกเรื่อง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเข้มแข็ง กฎหมายทุกตัวต้องใช้ได้ ถ้าทุกคนต่างลดการทำคามผิด ก็ไม่เกิดขึ้นสักอย่าง ทุกอย่างจะมีการพัฒนา เศรษฐกิจก็เดินหน้าไปเรื่อยๆ

“เพราะฉะนั้น ขอความกรุณาช่วยกันเถอะผมรับผิดชอบอยู่แล้ว โยนไปใครไม่ได้ นายกฯต้องรับผิดชอบ แต่ช่วยผมหน่อยเท่านั้นเอง ผมขอแค่นั้น และกรุณาฟังสิ่งที่ผมพูดบ้าง



ลงอิสระ - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในฐานะศิษย์เก่าวิศวะ จุฬาฯ รุ่นที่ 67 ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนย่านสยามสแควร์ หลังกรุงเทพฯประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน พร้อมยอมรับว่ามีแนวคิดลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ และไม่ได้มีความขัดแย้งกับพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม

เจตนาของผมไม่มีอะไรกับใครทั้งสิ้น แต่จะให้ผมพูดคำหวานอย่างเดียวคงไม่ใช่ ทุกคนชอบคำหวาน เสรีจแล้วนั้นคือยาพิษสำหรับท่าน การช่วยคนถ้าช่วยในทางที่ไม่ถูกต้อง นั่นคือการให้ยาพิษ วันหน้าก็ตายอยู่ดี ผมไม่ใช่คนแบบนั้น" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

## ปชป.ยึดจีพีพีพร้อมดันแก้รธน.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการรุกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆ ในขณะนี้ว่า ต้องขอขอบคุณท่าทีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า ภท. ออกมาประกาศว่าจะไม่เป็นตัวถ่วงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถือว่าเป็นสปีดที่ตรงตาม เมื่อตัดสินใจเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้ว ก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน และเมื่อมีการบรรจุเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร อย่างเคร่งครัด ระบุไว้ในข้อ 12 ว่า จะรับฟังปัญหาและศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญจากประชาชน เพราะฉะนั้นเป็นการกิจของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่จะต้องจับมือกันผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จให้เร็วที่สุด

## โยน'บิกตู'อย่างเดียวมีหวังเหลว

"ส่วนกรณี 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เคลื่อนไหวกดดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

องนำแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนั้น ส่วนตัวเห็นว่าควรให้อิสระและเคารพการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ เพราะตัวนายกฯ ไม่ได้สั่งกักพรรคการเมืองที่ชัดเจน ภารกิจนี้ควรเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะต้องจับมือกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จะประสบผลสำเร็จมากกว่าต่างพรรคต่างเคลื่อนไหวกัน ขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ร่วมมือผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้มีผลในทางปฏิบัติให้เร็วที่สุด เพราะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค และจะเป็นการสร้างผลงานของรัฐบาลให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วทั้งประเทศอีกด้วย" นายเทพไทกล่าว

## 'เจ็ทน้อย'จีแก้รธน.เรื่องเร่งด่วน

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) คุณหญิงสุธาารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า การกระทรวงกลาโหม ไม่รับชงนำแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ย้อนกลับไปดูในนโยบายเร่งด่วนข้อที่ 12 ที่ระบุว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีใครบังคับให้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังได้มีการแถลงต่อรัฐสภาแล้ว หากไม่ทำตาม ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ เพราะจะถือว่าทำผิดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีกลับไปถามตัวเองว่าถ้าไม่ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วไปเขียนไว้ในนโยบายของรัฐบาลทำไม ขณะที่ พปชร.เองก็มีการตั้งคณะกรรมการธิการ (กมธ.) ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกัน ดังนั้น ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ และ พปชร.ไปคุยกันเอง

## พร้อมคุย'บิกตู'ปลดล็อกม.256

คุณหญิงสุธาารัตน์กล่าวว่า ขณะที่ พท.ยืนยันว่าไม่ใช้หัวทอกหรือเป็นคนถือธงนำแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งหรือให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบตรงนี้มาทำให้เป็นการเมือง แต่อยากให้เป็นประเด็นของบ้านเมือง หาก พท. หรือ 7 พรรคฝ่ายค้านเป็นเจ้าภาพ จะเป็นว่าฝ่ายนี้เอาด้วยแต่อีกฝั่งไม่เอาด้วย ดังนั้น อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระของประชาชน ให้ประชาชนเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องมีการแก้ไข เพราะมีความผิดแผกแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญของทั่วโลก ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ยืนยันว่าไม่ต้องการแก้เพื่อให้ได้ ส.ส.เพิ่ม และไม่ได้อธิงนำ แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาจริงๆ จึงเดินสายเพื่อพบกับทุกฝ่าย เรียกว่าอยู่ในระยะการบ่มเพาะความคิด ทุกฝ่ายกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และถ้าหากต้องไปพบ พล.อ.ประยุทธ์ก็จะไปพบ ถ้าคนทั้งประเทศเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหา แต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนเดียวที่มองไม่เห็น ก็เป็นปัญหาที่ พล.อ.ประยุทธ์จะต้องไปตอบคำถามให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์เอง และจะปล่อยให้รัฐธรรมนูญที่ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญอยู่แบบนี้หรือ ดังนั้น จึงเริ่มที่การแก้ที่มาตรา 256 เพื่อเป็นกุญแจในการเลือกสมาชิกสภา

ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จากทุกกลุ่มวิชาชีพ "เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ คนที่อยู่ในอำนาจไม่ยกอยู่ใน

สภาแบบนี้ รวมถึงหลีกเลี่ยงอะไรที่จะเข้าทางผู้มีอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญอีก จึงต้องใช้วิธีการในสภาในการแก้ไขปัญหาเราไม่ได้ทำอะไรที่สะใจ แต่ทำด้วยสติ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความวุ่นวายภายในประเทศ" คุณหญิงสุธาารัตน์กล่าว

## พท.เตือนดูความรู้สึกปชช.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธชงนำแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่เห็นความคาดหมาย ชนชั้นใดร่างรัฐธรรมนูญเพื่อชนชั้นนั้น พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถ้าไม่มี ส.ว.250 คน มาช่วยโหวต พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แบบกตริโมตไม่เคารพเจตนาของประชาชน ไม่มีสูตรการคำนวณ ส.ส.ที่ผิดเพี้ยน จนได้ ส.ส.เอื้ออาทร นึกไม่ออกว่า พล.อ.ประยุทธ์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไร หลังเลือกตั้งพรรคพท. พล.อ.ประยุทธ์ มี ส.ส.ในสภาเป็นอันดับ 2 ลำพังการเสนอตัวจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคการเมืองอันดับ 1 ที่มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด ในสภา พิจารณาในแง่คุณธรรมจริยธรรม มารยาททางการเมือง มองมุมไหนก็ไม่ควรกระทำ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ก็ทำ พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านทราบมาตั้งแต่ต้นว่าถึงอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ก็จะไม่ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตัวเองได้ประโยชน์ เสียประชาชนเท่านั้นที่จะเป็นคนบอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย มีมาตรฐานสากล เป็นกติกากที่เป็นธรรมไม่ใช่เขียนขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์

"ที่น่าตกใจคือ พล.อ.ประยุทธ์ ทนเห็นแสบแท้ๆ #ประยุทธ์ออกไป กลับมาตีตื้นเทรนด์ฮิตทวิตเตอร์ ครั้งแล้วครั้งเล่า โดยไม่รู้ลึกอะไรทั้งที่นั่นคือสัญญาณและสิ่งบ่งชี้ความรู้สึกของประชาชน ถึงวันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะพ้นไปก่อน โดยที่ยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นได้" นายอนุสรณ์กล่าว

## 'ธนาธร'ชัดบิกตูย้อนแย้ง3ข้อ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยปฏิเสธการชงนำและขอให้ทุกฝ่ายที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญทำตามขั้นตอนกฎหมาย รวมถึงยังตั้งข้อสงสัยกับประชาชนที่เคลื่อนไหวรณรงค์แก้ไขว่าเป็นกลุ่มไหน เป็นคนทั้งประเทศหรือไม่ว่า คำพูด

ของ พล.อ.ประยุทธ์มีความย้อนแย้งในตัวเองอย่างมากทั้งในเชิงหลักคิดและข้อเท็จจริง 3 ประการ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ เองต่างหากที่ไม่ทำตามกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เห็นได้ชัดจากการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ และการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ ล้วนผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 2.การที่ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าการแก้รัฐธรรมนูญ คนส่วนใหญ่เห็นด้วยไหม นี่คืออีกความย้อนแย้ง เพราะถ้าย้อนไปตอนทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ได้ถามประชาชนหรือไม่ในวันฉีกรัฐธรรมนูญนี่เป็นเรื่องตลก พอประชาชนรณรงค์จะแก้รัฐธรรมนูญ กลับถามว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยหรือเปล่า และ 3.กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 พล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนร่างเอง และวัตถุประสงค์รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาให้แก้ไขไม่ได้ในกระบวนการปกติ ดังนั้น ไม่แปลกที่ พล.อ.ประยุทธ์จะบอกให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่เขียนไว้ เพราะรู้ว่าถ้าเดินตามกระบวนการนั้นจะทำให้สำเร็จ นี่คือการรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาให้สืบทอดอำนาจได้โดยไม่ต้องฟังเสียงประชาชน

## จักรพรรดิร่วมไขว้จุดยืนแก้รธน.

“การให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ไม่เอาด้วยการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ดังนั้น จึงอยากถามไปถึงพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคที่นโยบายหาเสียงให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสามารถผลักดันให้เรื่องนี้เข้าเป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ จะว่าอย่างไร จะมีทำอย่างไรต่อไป เมื่อชัดเจนแล้วว่าผู้นำของฝ่ายรัฐบาลที่ท่านเข้าร่วมด้วยนั้น ไม่เอาด้วยการแก้ไข” นายธนธร กล่าว

## ‘อนค.’ ย้อนบิกตูชอบฉีกรัฐน.

น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์แสดงจุดยืนไม่ถือธงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมระบุประเทศที่เจริญแล้ว ประชาชนจะเคารพกฎหมาย แต่ในประเทศไทยมีบางกลุ่มชนกันแก้หรือยกเลิกกฎหมายว่าเป็นจริงตามที่นายกฯ พูด ประเทศไทยมีคนที่ยากจะเลิกกฎหมาย

อยู่เนืองๆ โดยสถิติประมาณ 6 ปีต่อครั้ง นั่นคือการทำรัฐประหาร ยกเลิกกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกิดขึ้นมาแล้ว 13 ครั้งในรอบ 87 ปีที่ผ่านมา มีรัฐธรรมนูญใหม่กว่า 20 ฉบับ พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงในการก่อรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญ ย่อมรู้ดี

ว่าประเทศนี้มันคนจ้องล้มล้างทำลายกฎหมายอยู่อย่างไ้ก็ตาม การทำลายกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม ไม่เป็นธรรม และไม่นำพาสังคมไปข้างหน้า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ ต้องการกฎหมายใหม่ขึ้นมาแทนที่กฎหมายเดิมเพื่อให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนสถาวร และไม่อยากเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทุก 6 ปี ผ่านการทำรัฐประหารหรือล้มรัฐธรรมนูญในทางมิชอบ ดังนั้น สิ่งที่พรรคตั้งต้นจะทำ คือการทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพยายามเปลี่ยนรัฐธรรมนูญในแนวทางที่ชอบด้วยกฎหมาย ทุกประเทศที่เป็นอารยะเขาทำกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม หรือการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพียงแต่ไทยจะไม่ค่อยเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เนื่องจากประเทศที่เป็นอารยะเขาได้รัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยของสังคมและสามารถอยู่ยาวเป็นร้อยปี ถูกแก้ไขได้ตามบริบทและความก้าวหน้าของสังคมที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ต้องยกร่างใหม่ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่อยากให้เป็นในประเทศไทยเช่นกัน

## ทำโพลถาม 6 พันคนมองแก้รธน.

น.ส.พรรณิการ์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีที่พรรคคอนาคตใหม่จะจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นและการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จำนวน 6,000 ตัวอย่าง ว่าขณะนี้กำลังวางกรอบการทำงาน โดยผลโพลจะเป็นแนวทางในการทำงานของเราต่อไปและอาจมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะเรื่องการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก พูดกันว่ามีคนสนใจ แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าคนไม่สนใจ หรือไม่สำคัญเท่าปัญหาปากท้อง ต่างฝ่ายต่างมีชุดคำพูดที่จะยืนยันว่าฝ่ายของตัวเองถูกต้อง ซึ่งเถียงกันไปมาไม่ได้ประโยชน์ โพลจะเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากจำกันได้ก่อนการเลือกตั้งเคยมีการสำรวจโดยสื่อมวลชนหลายสำนัก พบว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการที่เกือบทุกพรรคการเมืองในตอนนี้ออกมาแสดงความ

เห็นสอดคล้องกัน อย่างน้อยที่สุดคือเห็นด้วยให้มีการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นข้อชี้วัดได้ระดับหนึ่งแล้ว เพราะพรรคการเมืองย่อมต้องประเมินว่าประชาชนคิดไปทางไหน

## ผลออกแบบไหน-แก้รธน.ต่อ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากผลการสำรวจสะท้อนว่าประชาชนรับรู้น้อย หรืออาจไม่ต้องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญมากพอ พรรคจะสื่อสารกับสังคมอย่างไรต่อไป น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า ต้องขอเคลียร์เรื่องนี้ การที่บอกว่าจะทำโพล ไม่ได้ทำเพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้อง แต่เพราะอยากรู้ว่าสังคมคิดอย่างไรอยู่จริงๆ ดังนั้น ไม่ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร อนาคตจะยังทำงานเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป แต่โพลจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทำงานได้ตรงเป้าหมายขึ้น หากประชาชนบอกว่ายังรับรู้น้อยหรือยังเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจสำคัญกว่าจะได้อำนาจทำงานกันอย่างไร เพื่อให้คนเข้าใจและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ อนาคต. ยืนยันว่าเข้ามาทำงานการเมือง ไม่ได้คิดเรื่องตำแหน่งหรือคิดเรื่องชนะเลือกตั้งเป็นครั้งๆ ไปได้ทำงานเรื่องการปกป้องความคิด ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการปกป้องความคิดอย่างหนึ่ง

## ยันเพล 2 ตั้งกมธ.ศึกษาแก้รธน.

ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดเวทีเสวนาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งต่อไป น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า ตอนนี้จัดเวทีครบทุกภาคแล้ว ถือว่าจบเพล 1 จากนั้นจะต้องประเมินผล คาดหวังว่าหน่วยงานวิชาการ รัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน จะเริ่มขยับในส่วนของตัวเองในการทำความเข้าใจกัน เพราะเป้าหมายของพรรคฝ่ายค้านคือการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ ต้องไม่ใช่พรรคการเมืองเท่านั้นที่ทำ แต่ทุกภาคส่วนต้องลุกขึ้นมาทำร่วมกัน นอกจากนี้ อีกไม่นานจะเปิดประชุมสภาสมัยที่ 2 จะมีการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะถือเป็นเพล 2 ของการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

## ‘ชวน’ รอกกต.ชี้ขาดสถานะ ‘นวิธ’

ที่สวนสันติชัยปราการ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ให้สัมภาษณ์ว่า



คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้นาย นววิ เตชะเจริญสุท สุ.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อ ไทย (พท.) ที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตและ ไม่ให้ประกันตัว ขาดคุณสมบัติเป็น ส.ส.แล้ว โดยไม่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ข้อมูล ดังกล่าวทราบรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ แต่ กกต.ยังไม่มีการประชุมเรื่องนี้ ดังนั้น จึงต้อง รอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือจนได้ข้อสรุปก่อน

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### ชัชชาติ

#### กกต.ถกชี้ปมส.ส.นววิ3ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีปัญหา สถานภาพ ส.ส.ของนาย นววิ เตชะเจริญสุท สุ.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น ล้มเหลวหรือไม่จาก เหตุศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาประหาร ชีวิตในคดีฆ่าปลัดจังหวัดและมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ประกันตัวระหว่างยื่นอุทธรณ์นั้น มีรายงานว่า ที่ประชุม กกต.ในวันที่ 3 ตุลาคม จะมีการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีการยื่นศาล รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือไม่ โดยก่อนหน้านี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มา ยื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐาน ขณะเดียวกัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีหนังสือแจ้งกลับมายัง กกต. ถึงความเห็นของฝ่ายกฎหมายสำนัก เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า กรณีดังกล่าว มีปัญหาข้อกฎหมายและประธานสภาผู้แทน ราษฎรไม่มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องประกอบกับอยู่ใน ช่วงปิดสมัยประชุม ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคท้าย กำหนดให้ กกต.มีอำนาจในการ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีสงสัยเกี่ยวกับ คุณสมบัติ ส.ส.ได้ด้วย

#### ลุ้นส่งศาลรธน.ชี้ขาดหรือไม่

ทั้งนี้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และทำให้มีการถกเถียงกันว่านาย นววิ ล้มสภาพ การเป็น ส.ส.หรือยัง ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามในการใช้ สิทธิสมัคร ส.ส.ไว้ว่า(6) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล แต่ขณะที่มาตรา 101 ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภา ส.ส.สิ้นสุดลง เมื่อ (13) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้จะ

มีการรอลงโทษ นับแต่เป็นการรอลงโทษ ในความผิด ละโทษจึงมีการโต้แย้งว่านาย นววิ จะสิ้นสภาพ ส.ส.ก็ต่อเมื่อเป็นคำพิพากษาถึงที่สุด โดยศาลฎีกา ในส่วนของ กกต.ในฐานะผู้มีหน้าที่ จัดการเลือกตั้ง ก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 105 (1) ประกอบมาตรา 102 กำหนดให้ต้องจัดการ เลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่ตำแหน่งว่างลง ซึ่ง หากการที่ศาล จ.ขอนแก่น ไม่อนุญาตปล่อยตัว นาย นววิ เมื่อวันที่ 24 กันยายน มีผลให้นาย นววิ ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. กกต.ก็ต้องเร่งดำเนินการ จัดการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดระยะเวลา เอาไว้ แต่หาก กกต.มีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกสภา ส.ส.ของนาย นววิ ล้มเหลวจากเหตุดังกล่าว ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง ก็ได้กำหนดไว้ ว่า หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สมาชิก ส.ส.ของผู้นั้นสิ้นสุดลงให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจาก ตำแหน่งนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ การนับระยะเวลา 45 วันที่ต้อง จัดการเลือกตั้งก็คาดว่าจะนับหนึ่ง จากวันที่ศาล รัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

#### 'เสรีพิศุทธ์' เดินหน้าสอบธรรมนัส

ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวม ไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ กรณ์เตรียมพร้อมตรวจสอบการปลอมวุฒิการ ศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.และผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะเข้ามามีส่วนร่วมให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า นายสมชัยเป็นผู้ที่หวังดีกับ บ้านเมือง เมื่อเห็นความไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้อง จึงต้องเข้ามาให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเรื่องนี้ กับ กมธ.ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการตรวจสอบวุฒิการ ศึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับที่ กมธ.กำลังดำเนินการอยู่

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ส่วนกรณี ที่ ร.อ.ธรรมนัส แจ่งว่ายังไม่ให้ความสำคัญกับ การเข้ามาชี้แจงกับ กมธ. ขณะนี้ยังไม่ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส มาให้ข้อมูล เพราะตามขั้นตอนต้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน จากนั้นจึง เชิญผู้ที่ถูกร้องมาให้ข้อมูล นอกจากนี้ ร.อ.ธรร มนัส ยังมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่กำลังดำเนินการ คืบคลาน และกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ โดย ขณะนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ และความ

จริงคือช่วงที่ต้องเริ่มตั้งงบประมาณใหม่ แต่การ พิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2563 ยังไม่ เข้าสู่สภา ทำให้การนำงบประมาณมาใช้ก็ลำบาก กมธ.ก็แจ้งไปว่าหากยังใช้งบประมาณไม่ได้ ขอใช้ เงินส่วนตัวตนออกไปก่อนก็ได้ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศของคณะทำงาน เพราะช่วงที่เป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) หากใคร ไปราชการก็ยังมีเงินตนไปก่อน แล้วค่อยนำไป เสรีมาเยินทีหลัง

#### ขอตั้งอนุสอบเพิ่มเป็น3ชุด

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า จำเป็นต้องหา ข้อมูลจากต่างประเทศแน่นอน โดยเฉพาะคำ พิพากษาของศาลที่ออสเตรเลีย รวมไปถึงเรื่อง วุฒิการศึกษาด้วย ขณะนี้กำลังแปลเอกสารเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเรื่องไปที่นั่น ผ่านกระทรวง การต่างประเทศ หาก ร.อ.ธรรมนัสไม่ชี้แจง ลังคมให้ชัดเจน ก็เป็นเรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส แต่ยืนยันว่าจะดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็วที่สุด กมธ. ได้ประชุมแล้ว 4 ครั้ง และคิดว่าวันนี้ อาจจะทำ เรื่องเพื่อขออนุมัติ นายชวน หลีกภัย ประธาน สภาผู้แทนราษฎร ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่ม เป็น 3 ชุด เพราะคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ถือว่าไม่เพียงพอ

#### 'สมชัย' แจงกมธ.ปมวุฒิธรรมนัส

ต่อมามีการประชุมคณะ กมธ.ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเชิญนายสมชัย ศรีสุทธิยากรเข้าให้ข้อมูลเรื่องวุฒิปริญญาเอก ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนาย สมชัยกล่าวว่าชี้แจงต่อ กมธ.ตอนหนึ่งว่า มหา วิทยาลัยเคิลฟอร์เนีย ที่ ร.อ.ธรรมนัสระบุได้วุฒิ ปริญญาเอกนั้น ไม่ใช่มหาวิทยาลัย แต่เป็น บริษัทที่จดทะเบียนเป็นธุรกิจประเมินวิทยฐานะ เพื่อออกใบรับรองว่าหลักฐานที่ผู้จบการศึกษา จากที่ต่างๆ ส่งไปสามารถเทียบเท่าเป็นปริญญา อะไรได้บ้าง เอกสารที่มหาวิทยาลัยเคิลฟอร์เนีย ออกให้จึงไม่ใช่ปริญญาเอก และจากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนอนุบาล และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไฮ สคูลที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนจริง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวยังคงถูกรัฐบาลเคิลฟอร์เนีย ฟ้องดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนเป็น มหาวิทยาลัย เคยถูกสั่งปรับมาแล้วในศาลชั้นต้น แต่ต่อมามีการอุทธรณ์ผู้ตัดสินได้รับการลหย่อน

คำปรับ

## 'เสรีฯ'จ่อเรียกธรมนัสให้ข้อมูล

ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า จากการเขียนนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. เข้ามาให้ข้อมูลทำให้เข้าใจเรื่องกรณีนี้มากขึ้น จึงมอบให้คณะอนุกรรมการคณะชุดที่ 1 ดำเนินการ นอกจากนี้ จะขอตั้งคณะอนุกรรมการจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ ร.อ.ธรมนัส เพราะเห็นว่าจะปลอมหรือไม่ปลอมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ แต่เมื่อนำมาแจ้งตอนสมัครก็ถือว่าชัดแจ้งอยู่แล้วว่าถ้ารู้ตัวเองควรลาออกไปได้แล้ว เพราะถ้าตรวจสอบต่อไป จะต้องมีความรับผิดชอบทางอาญากฎหมาย ยืนยันว่า ร.อ.ธรมนัสไม่ใช่เหยื่อ เพราะรู้อยู่แล้วว่าได้ดูใบปริญญาโดยไม่ชอบ ไม่ได้เรียนจริง ขณะนี้กำลังแปลเอกสารอยู่ คิดว่า ร.อ.ธรมนัสจงใจกระทำผิดแน่นอน อย่างไรก็ตาม กมธ.จะเชิญ ร.อ.ธรมนัสมาให้ข้อมูลแน่นอน แต่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน

แต่หาก ร.อ.ธรมนัสยอมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นการยอมรับแล้ว นายกรัฐมนตรีโดยตรงที่ต้องตรวจสอบ เพราะมีหน้าที่เสนอชื่อรัฐมนตรี แต่หากรู้แล้วไม่ทำก็ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และมีความผิดด้วย วันนี้อย่าไปยอมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น แต่หากให้ ร.อ.ธรมนัสลาออกก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

## ยันรมช.ถูกหลอกลวงวุฒิคร.

ต่อมา นายสมชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการให้ข้อมูลต่อ กมธ. ว่าการเดินทางมาให้ข้อมูลต่อ กมธ.ครั้งนี้ ต้องการเสนอปัญหาการศึกษาศึกษาปริญญาเอกต่างประเทศปลอมในประเทศไทย มีคนจำนวนมากทั้งนักการเมือง นักธุรกิจ พระภิกษุสงฆ์ถูกหลอกลวงเสียเงินไปกับการซื้อปริญญาเอกปลอม เพราะอยากได้ตำแหน่ง ดร. นำหน้า ในประเทศไทยมีขบวนการที่อ้างตัวเป็นนักวิชาการ มีการใช้ตำแหน่ง ดร. ศาสตราจารย์ มหาลกลองจนมีผู้เสียหายจำนวนมาก ได้รายงานให้ กมธ.ทราบใน 2 กรณี คือ 1.กรณีรัฐมนตรีคนหนึ่งได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเข้าใจผิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา ทั้งที่ความจริงเป็นการจบจากมหาวิทยาลัยในหมู่เกาะแปซิฟิก ส่วนตัวเชื่อว่ารัฐมนตรีคนดังกล่าวไม่อยู่ในฐานะจำเลย ไม่มีเจตนาหลอกลวงบอกกล่าวเท็จ แต่อาจเป็นผู้เสียหายที่ถูกขบวนการทำธุรกิจประเภทนี้หลอกลวง ดังนั้น ควรไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจเอาผิดขบวนการหลอกลวง

และแก้ไขวุฒิการศึกษาให้ถูกต้อง มิให้ถูกมองเป็นเรื่องการนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบราชการ 2.กรณี ส.ส.ที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหลักใหญ่หลวงว่าได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในยุโรป ซึ่งอาจไม่ได้จบจริง แต่นำหลักฐานปลอมมาเสนอต่อสาธารณชน อยากให้กระทรวงอุดมศึกษาดำเนินการจริงจังกับขบวนการหลอกลวงวุฒิการศึกษาเหล่านี้

## ย้ำแค่เอกสารเทียบไม่ใช่ปริญญา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร.อ.ธรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า มีใบปริญญาบัตร และทรานสคริปต์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียว่าจบการศึกษาปริญญาเอกจริง นายสมชัยกล่าวว่า ปริญญาดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารเทียบเท่า ไม่ใช่ใบปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ เพราะมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ไม่ใช่มหาวิทยาลัยจริง แต่เป็นบริษัทเอกชนที่มีหน้าที่ประเมินวิทยฐานะ เพื่อออกใบรับรองว่าหลักฐานที่ส่งไปเทียบเท่าได้กับปริญญาอะไรได้บ้าง แม้มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจะถูกรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีสถานะเป็นเพียงโรงเรียนอนุบาลเท่านั้น ส่วนที่ ร.อ.ธรมนัสเคยระบุว่าได้ทำวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผ่านวารสารนั้น จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นเพียงการตีพิมพ์ในวารสารที่ขึ้นปลอม

## เรื่องไกรธีร่างบ.63ชัดเจน.

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ อดีต ส.ว. กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่ 17 ตุลาคมว่า น่าจะมีปัญหาเนื่องจากการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่ได้ทำขึ้นตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายประการ คือ 1.ขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีการเห็นชอบก่อนการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น เพราะมีหลักฐานชัดว่า ผอ.สำนักงบประมาณ ลงนามเสนอ นายกฯ วันที่ 25 กรกฎาคม นายกฯลงนามเห็นชอบ วันที่ 26 กรกฎาคม แต่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นวันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 03.33 น. 2.คำขอของงบประมาณตามกรอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่ได้ทำขึ้นใหม่หลังการแถลงนโยบาย แต่เป็นการนำคำขอต่อรัฐบาลชุดก่อนที่อนุมัติกรอบงบประมาณไว้ตั้งแต่ 8 มกราคม 2562 มาทบทวนและปรับปรุงตัวเลขเพียงบางส่วนพอเป็นพิธีเท่านั้น 3.เนื่องจาก

พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560 มาตรา 10 วรรคสาม บังคับว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แต่แผนแม่บทประกาศออกมาเมื่อ 18 เมษายน 2562 ดังนั้น คำขอของงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอไว้ก่อน จึงไม่ชอบ และ 4.ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าว จึงเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 140 ซึ่งการจ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น เคยมีบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยที่ 3-4/2557 ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ส่วนกรณีร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ที่รัฐบาลจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา จัดทำขึ้นไม่ชอบตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้น เข้าข่ายเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย จึงไม่อาจทำได้ และหากปล่อยให้มีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีปัญหาตามมาได้

## จ่อยื่น 'ชวน' โยนครม.ไปทำใหม่

นายเรืองไกรกล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องทำหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มาจากมติ ครม.หลายวาระ ไปร้องต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เห็นความไม่ถูกต้องดังกล่าว และหวังว่านายชวน จะรีบพิจารณาตามหลักกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และเตรียมส่งคืนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ให้ ครม.นำกลับไปจัดทำใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่อไป โดยจะไปยื่นหนังสือที่สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 10.00 น.

## ปชป.ระดมหาเสียงสู่เลือกซ่อม

เมื่อเวลา 18.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมคณะ ส.ส.ปชป. เดินทางมาช่วยนายสุรชัย อนุตตโต ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม หมายเลข 3 พรรค ปชป. หาเสียงพบปะพี่น้องหมู่บ้านพฤษชาวิไลล์ ซอยวัดเพ็ญเพชร ต.บางกระพี้ อ.สามพราน จ.นครปฐม

คุณหญิงกัลยา กล่าวถึงวันเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ตุลาคม ว่า ปกติวันเลือกตั้งจะตรงกับวันอาทิตย์ แต่ครั้งนี้ กกต.กำหนดให้วันพุธที่ 23 ตุลาคม เป็นวันเลือกตั้ง อาจนับวันแล้วลงตัว ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เป็นวันธรรมดา หากเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมมืออนุญาต

ให้คนงานทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงงาน และสถานศึกษาคงไม่มีปัญหา

“สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 5 นครปฐมด้วย จะเป็นการตัดคะแนนตนเองหรือไม่นั้น มองว่าไม่เกี่ยวข้องต้องเคารพสิทธิกัน ทุกพรรคมีสิทธิที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส. เพราะที่ผ่านมาการเลือกตั้งปกติแข่งกันอยู่แล้ว อย่าไปกังวล ระยะเวลาอันสั้นเพียง 20 วัน ไม่ใช่ปัญหา หากเสี่ยงกันสั้นลง แต่ระดม

สรรพกำลังที่มีลงทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลในเขต 5 อ.สามพราน” คุณหญิงกัลยา กล่าว

### ‘อนค.’ จี้ กกต. แจง กาบตรวน วันพุธ

ที่วัดนครชื่นชุ่ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม น.ส.วรรณวิภา ไส่นิส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เดินทางเสี่ยงช่วย นายไพโรจน์ โชติกส์ จันทรวงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 อนค. หมายเลข 6

น.ส.วรรณวิภา กล่าวว่า จากการเดินพบปะพี่น้องชาวสามพราน ส่วนใหญ่เป็นคนทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรม และนักศึกษา พบปัญหาเรื่องวันเลือกตั้งวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นวันพุธ โรงงานอุตสาหกรรมไม่หยุด และนักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นฐานคะแนนของ อนค. โดยจะนำข้อมูลนี้ไปรายงานและหาวิธีปรับแผนการรณรงค์เลือกตั้ง

“ในวันที่ 3 ตุลาคม จะร่วมกับคุณอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรค อนค. ไปยื่นหนังสือถึง กกต. เพื่อหาจุดยืน เรื่องของวันเลือกตั้ง ถามว่าเป็นอุปสรรคหรือไม่ ในการจัดวันเลือกตั้งวันที่ 23 ตุลาคม ตรงกลับวันพุธ ส่วนตัวที่ลงพื้นที่วันนี้ชาวบ้านต่างพูดกันเสียงเดียวกันว่าทำไมวันเลือกตั้งไม่เป็นวันอาทิตย์ ทำให้ชาวบ้านสับสน และผู้ใช้แรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานไม่ให้หยุดก็ออกมาเลือกตั้งไม่ได้ และเกรงว่าจะกระทบกับคะแนนของ อนค.” น.ส.วรรณวิภา กล่าว

### ปลัด แจง เลือกซ่อมเวลาจำกัด

นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองสามพราน จ.นครปฐม กล่าวว่า จากการหารือกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม ยอมรับว่าระยะเวลาในการทำหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่กรรมการประจำหน่วยหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำทะเบียนรายชื่อแจ้งถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเตรียมอุปกรณ์ในหน่วยก่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากระยะเวลาจำกัด ขณะที่การเลือกตั้งซ่อมกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าหรือลงคะแนน

นอกเขต

“ทำให้ผู้มีสิทธิจำนวนมากอาจมีผลกระทบจากการกำหนดวันเลือกตั้งในวันหยุดกลางสัปดาห์ เนื่องจากบางรายไม่สะดวกในการเดินทาง ส่วนเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ไม่มีหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ก็ต้องไปร่วมประกอบพิธีถวายพวง

มาลาในวันปียมหาราช ยอมรับว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่ผ่านมาการเลือกตั้งในวันปกติที่ไม่ใช่วันอาทิตย์จะมีเฉพาะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ตุลาคม เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เลือกตั้งให้เสร็จภายใน 45 วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลงในวันที่ 10 กันยายน 2562 แต่มีประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562” นายอำพล กล่าว

### ‘ป.ป.ช.’ เปิดเซฟครม. บิ๊กตู่ 9 ต.ค.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวน 6 ราย ต่อสาธารณชน ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆ ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไปแล้วเมื่อครั้งเข้า



ช่วยเหลือเสี่ยง - คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พร้อมนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร แกนนำ ปชป. และทีมงานร่วมเดินทางเสี่ยงให้กับนายสุรชัย อนุตโต ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 นครปฐม ในพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 3 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15180

หน้า: 1 (บน), 10, 11

Col.Inch: 339.82 Ad Value: 526,721

PRValue (x3): 1,580,163

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ชัชชาติลงอิสระ ชิง 'ผู้ว่าฯ กทม.'

รับตำแหน่ง ส.ส. นอกจากนี้ ยังจะได้เปิดเผย  
รายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ  
คณะรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กรณีสืบ  
จากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา  
10 ราย อาทิ นายอภิรักษ์ โกษะรัตนกุล  
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรมว.ดิจิทัลเพื่อ  
เศรษฐกิจและสังคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  
อดีตรมว.สาธารณสุข นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร  
อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ นายอภิศักดิ์ ตัน  
ติวรวงศ์ อดีตรมว.คลัง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  
อดีตรมว.พลังงาน น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร  
อดีตรมช.พาณิชย์ พร้อมกันนี้ยังจะเปิดเผย  
รายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ  
ส.ส.ใหม่อีก 1 ราย คือ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ ที่ ป.ป.ช. มีมติไปเมื่อวันที่ 25  
กันยายนที่ผ่านมาให้ยื่นแสดงรายการบัญชี  
ทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการ  
ยื่นเข้ามา

# “แบน3สารพิษ”ถึงจุดเดือด! ขงข่าแกนนำต้าน

## “แบน3สารพิษ”ถึงจุดเดือด!ขงข่าแกนนำต้าน

**ผู้จัดการรายวัน360°** - กมธ.สารพิษฯ ปูด 2 นักวิชาการถูกขงข่า หลังทำงานต้าน 3 สารพิษ จี “เฉลิมชัย” แจงเหตุผล แค่อ้างใช้งาน แต่ยังไม่ยกเลิก ส่วนทางกรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือ ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ประเภท 4 “หมอธีระวัฒน์” ยอมรับเป็นเรื่องจริง ทั้งถูกขงข่า - โทร.คุกคาม - บีบลาออก “ไปโอไทย” เตรียมยึดท่าที่ - บทบาท “รอมว.เกษตรฯ” สะท้อนจุดยืนพรรค ประชาธิปัตย์ เพราะเป็นผู้มอบหมายมาพบปะกับตัวแทน เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร 9 ต.ค.นี้ “แอ๊ด คาราบาว” แต่งเพลงมอบ “อนุทิน-มนัญญา” ร่วมใช้แบน 3 สารพิษ

**ผู้จัดการรายวัน360°** - กมธ.สารพิษฯ ปูด 2 นักวิชาการถูกขงข่า หลังทำงานต้าน 3 สารพิษ จี “เฉลิมชัย” แจงเหตุผล แค่อ้างใช้งาน แต่ยังไม่ยกเลิก ส่วนทางกรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือ ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย ประเภท 4 “หมอธีระวัฒน์” ยอมรับเป็นเรื่องจริง ทั้งถูกขงข่า-โทร.คุกคาม-บีบลาออก “ไปโอไทย” เตรียมยึดท่าที่-บทบาท “รอมว.เกษตรฯ” สะท้อนจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเป็นผู้มอบหมายมาพบปะกับตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร 9 ต.ค.นี้ “แอ๊ด คาราบาว” แต่งเพลงมอบ “อนุทิน-มนัญญา” ร่วมใช้แบน 3 สารพิษ

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณากรณีศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมี ในภาคการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ แถลงว่า ก่อนหน้านั้นทาง กมธ. มีมติเชิญรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม กมธ. แต่ปรากฏว่า รัฐมนตรีทั้ง 4 คน ไม่มา โดยอ้างว่าติดภารกิจ ซึ่ง กมธ.จะยังคงรอให้รัฐมนตรีทั้งหมด มาชี้แจงในครั้งต่อไป

นายชวลิต กล่าวอีกว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รอมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้ทำตามมติของ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการให้จำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ยังไม่ยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ตัว โดยให้มีมาตรการเพียงแค “จำกัดการใช้งาน” ทั้งที่วิชาการประจำกรมวิชาการเกษตร ทำหนังสือแจ้งไปยังปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอให้จัดเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย จึงเป็นเรื่องที่ นายเฉลิมชัย ต้องตอบสังคมว่ามีเหตุผลอย่างไร ที่มีความเห็นแตกต่างจากรัฐมนตรีคนอื่นฯ

“เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ ผมทราบว่ากรมวิชาการ 2 คน ถูกขงข่าจากการทำงานต่อต้านการใช้สารเคมีร้ายแรง 3 ตัวนี้ ซึ่งกรมวิชาการกำลังใจ และแนะนำให้แจ้งความเป็นหลักฐานเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักและรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด กมธ.ต้องไม่มีภาระ และความกังวลใดๆ ในอันที่จะทำงานให้กับประชาชน ขอยืนยันว่าคณะกรรมการ มีจุดยืนที่ชัดเจนที่จะระบับยับยั้งการตายผ่อนส่งของคนไทยที่จะได้รับพิษภัยจากสารเคมีร้ายแรงที่ได้มีการศึกษาตามมาอย่างซ้ำนาน” นายชวลิตกล่าว

เมื่อถามว่า ลักษณะการขงข่าเป็นอย่างไร นายชวลิต กล่าว่า ขอให้ไปสอบถามรายละเอียดจาก นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิยานุกุล นักวิชาการ นักวิจัย และผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

### “หมอธีระวัฒน์” ยอมรับถูกขงข่า

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีนายชวลิต ที่ระบุว่า ตนและ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิยานุกุล ถูกขงข่า ภายหลังทำงานต้านสารเคมี 3 ตัวว่า เป็นเรื่องจริง โดยขณะนั้นตนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในเฟซบุ๊ก แต่ปรากฏว่า มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า “หมออัปรีดิ์ไม่รู้หรือว่าไม่มีเงาหัวแล้ว” รวมทั้งยังขอให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รพ.จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของตน ไล่สวน และตรวจสอบว่าข้อมูลที่เผยแพร่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์จริงหรือไม่

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการ แต่ทาง รพ.จุฬาฯ ทราบว่าเราทำอะไร จึงทำให้เรื่องเสร็จสิ้นภายในวันเดียว นอกจากนี้มีการโทรศัพท์ มาที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ที่ รพ.จุฬาฯ พูดด้วยน้ำเสียงก้าวร้าว ถามหาตน แต่เจ้าหน้าที่ประเมินว่า ดูท่าจะไม่ดี จึงขอให้ปลายสายฝากข้อความไว้แทน ซึ่งเขาก็กล่าวด้วยถ้อยคำที่ไม่ดี

สำหรับกรณี น.ส.พวงรัตน์ ขจิตวิยานุกุล นักวิชาการ นักวิจัย ของ ม.นครสวรรค์ ถูกขงข่าในขณะกำลังจะขึ้นเครื่องบินมาประชุมที่กรุงเทพฯ โดยมีคนเดินตาม และถามว่า “จะพูดอะไรอีก หรือ จะพูดเรื่องสารเคมีเหล่านี้ไม่ตัวอย่างไรอีก หรือ” ทำให้อาจารย์พวงรัตน์ ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินหลายครั้งกว่าจะได้ประชุม

นอกจากนี้ กลุ่มคนที่สนับสนุนขงข่าเข้าไปที่ ม.นครสวรรค์ บีบบังคับให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไล่ อ.พวงรัตน์ ออก ขณะเดียวกันก็มีความพยายามทวงไม่ให้ อ.พวงรัตน์ ได้รับ

อ่านต่อหน้า | 4

ทุนในการวิจัย

"ผมถือว่าผลกระทบดังกล่าว เป็นการกระทำที่กักขังเหยียบย่ำ มีกระบวนการทำลายความน่าเชื่อถือข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เมื่อมีการโต้แย้งทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าเชื่อใคร ซึ่งผมอยากบอกว่า ไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ แต่ขอให้ดูข้อมูลการเสียชีวิต การเกิดโรค เช่น มะเร็ง ความเสี่ยงกับโรคต่างๆ เริ่มทวีคูณขึ้นในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น และลามไปจังหวัด ต่อจังหวัด อยากรู้ก็ตามข้อมูลจาก สปสช. ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงต้นเดือน ก.ค. 62 มีผู้เสียชีวิต 400 กว่าราย และย้อนหลัง 3 ปี ตายปีละ 600 คน ยังไม่รวมผู้ที่เข้า รพ.เพราะเจ็บป่วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นสูตรของบริษัทที่ค้าสารเคมี ซึ่งกระบวนการนี้ในต่างประเทศก็เป็นแบบเดียวกัน" นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว

วันเดียวกันนี้ นพ.ธีระวัฒน์ ยังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาสรุปได้ว่า

"ไบโอไทยรวบรวมกรณีกลุ่มบุคคล องค์การบงกชของบริษัทยาพิษ อดิษฐ์บริหารของหน่วยงานรัฐ และคอลัมน์นิสต์บางคน ดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระหว่างการรณรงค์ให้มีการแบนสารพิษร้ายแรง พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ดังนี้

1. การบิดเบือนข้อมูล ใช้ข้อมูลเท็จโจมตี
2. การขู่ทำร้าย และคำหว่านด้วยคำหยาบคาย ในเดือน พ.ย. 61 องค์การบงกชที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มบริษัทค้าสารพิษกำจัดศัตรูพืช ได้ใช้อัยยาศยบาย โพสต์ข่มขู่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาเพียงเพราะนักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญโรคด้านประสาทระดับโลก เผยข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด
3. การขู่จะฟ้องร้องหมิ่นประมาท เมื่อเปิดเผยผลการตกค้างของสารเคมีในผักและผลไม้ที่มีตรารับรองของหน่วยงานราชการ
4. กอดตันให้นักวิชาการลาออกจากมหาวิทยาลัย ปลายเดือน ม.ค. 61 มีองค์การบงกชกอดตันให้ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิยานุกุล นักวิจัยดีเด่น ม.นเรศวร ที่เปิดเผยข้อมูลการตกค้างของสารพิษกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อมให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย ภายใน 2 เดือน (มี.ค.)
5. ทำจดหมายเรียกร้องให้นายกฯ สั่งการให้ไบโอไทย ยุติบทบาทการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษกำจัดศัตรูพืช
6. การยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อกอดตันมหาวิทยาลัย ให้นักวิชาการหยุดการเผยแพร่

ความจริง กรณีนี้เป็นกรณีล่าสุด หลังจากไม่ประสบผลสำเร็จในการข่มขู่คุกคาม ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กลุ่มคัดค้านการแบนสารพิษร้ายแรงอีกกลุ่มหนึ่ง ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวหาว่าการเปิดเผยพิษภัยของพาราควอต และเปิดโปงความสัมพันธ์ของเธอกับบริษัทค้าสารพิษ ทำให้ตนเองเสื่อมเสีย เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมและวินัย โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาเดินทางไปให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 ที่ ตึกจามจรี 3 จุฬฯ

"ไบโอไทย" รอดูท่าที่ รมว.เกษตรฯ 9 ต.ค.นี้

จากที่มีการเผยแพร่เอกสารของกระทรวงเกษตรฯ ลงนามโดย น.ส.ดวงเดือน ศตะพานวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอแนะต่อข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 ให้กระทรวงเกษตรฯ "ดำเนินการตามมติ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการให้จำกัดการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส" ซึ่งหมายถึง รมว.เกษตรฯ และเลขาฯ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่สนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง ตามข้อเสนอของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรฯ อีกทั้งยังสวนทางมติของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เรียกร้องให้มีการแบนสารพิษร้ายแรง ภายในสิ้นปี 62 นั้น เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์การ ได้ดำเนินการเพื่อขอพบพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อขอทราบจุดยืนของพรรคดังกล่าวแล้ว

โดยเครือข่ายฯ ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อสอบถามว่า พรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องการแบนสารพิษร้ายแรงอย่างไร บทบาทของนายเฉลิมชัย สอดคล้องกับจุดยืนของพรรคฯ หรือไม่ และพรรคประชาธิปัตย์ จะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากผลกระทบของการใช้สารพิษร้ายแรงทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ เพิ่งได้รับแจ้งจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปลายวานนี้ (2 ต.ค.) ว่า ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคฯ เป็นผู้มาพบปะกับเครือข่ายฯ ในวันที่ 9 ต.ค. นี้

เชื่อว่าการตัดสินใจ และการดำเนินการของรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ จะมีผลอย่างสำคัญต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้งการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน เนื่องจาก

ผลการสำรวจความเห็นของประชาชน ที่ดำเนินการในรายการตีเบต เกี่ยวกับการแบนสารพิษร้ายแรง โดยสถานีโทรทัศน์สาธารณะนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ สนับสนุนการแบนด้วยเสียงท่วมท้น

"แอ๊ด บาว" แต่งเพลงใช้แบนสารพิษ

นายยืนยง โอภากุล หรือ "แอ๊ด คาราบาว" แต่งเพลงใหม่ "ยุบเถอะ เลิกเถอะ" ให้กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข และน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแบนสารพิษ 3 ชนิด ซึ่งการตัดสินใจจะให้เลือกใช้สารเคมีดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ ภาคประชาชนสงสัยในบทบาทของกรรมการวัตถุอันตรายทั้ง 29 คน เพราะการพิจารณาเรื่องนี้ มีการลงมติแบบลับ ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนชาวไทย 67 ล้านคน ที่จะต้องสัมผัส บริโภค พืช ผัก ผลไม้ ที่อาจจะมียาสารเคมีตกค้างอยู่

ทั้งนี้ "แอ๊ด คาราบาว" ได้อนุญาตให้ นำเพลง "ยุบเถอะ เลิกเถอะ" และเพลง "หนูก็อยาก" ใช้ในการรณรงค์ต่อต้านสารเคมีพิษภาคการเกษตร ที่รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ได้ดำเนินการต่อต้านเรื่องนี้เช่นกัน

สำหรับเนื้อเพลง "ยุบเถอะ เลิกเถอะ" มีเนื้อร้องดังนี้

"ยุบเถอะ ยุบเถอะ กรรมการวัตถุอันตราย เลิกเถอะ เลิกเถอะ เลิกพิษสารพิษฆ่าคนไทย

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ตั้งขึ้นมาเพื่อประสงคส์สิ่งใด มันเป็นอุปายนายทุนอิทธิพลสารเคมี

มีอำนาจ แต่กลับไม่ใช่ ช่วยคนไทยให้มีสุขภาพดี ปลอ่ยนายทุนสารเคมีอย่า ... แผ่นดินไทย

ยุบเถอะ ยุบเถอะ กรรมการวัตถุอันตราย เลิกเถอะ เลิกเถอะ เลิกพิษสารพิษฆ่าคนไทย

โยนกันไป เอาโยนกันมา ถ่วงเวลาใช้สารพิษอันตราย

กรมวิชาการเกษตรตัวร้าย ตัวตั้ง ตัวตี มีอำนาจ แต่เลือกไม่ใช้ อยากให้เมืองไทยมีคนชื่อสี่ ... สี่ จิ้นผิง มาช่วยที่ ปราบคอร์รัปชั่นประเทศไทย.

# ชงซื้อคืน 'ทีสปก.' สูงสุดไร่ละ 6หมื่น

## 1.5 ล้านเกษตรกรสูงวัย 'ธรรมนัส' ปังสั่งเดินหน้า เปิดรายใหม่เช่า 30-40 ปี '100 เทียวไทย' ดีเดย์พย.



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

'ธรรมนัส' ชงเปิดทางเกษตรกรสูงวัย 1.5 ล้านคน คืนที่ ส.ป.ก. ยอมจ่ายชดเชยสูงสุดไร่ละ 6 หมื่นบาท เปิดปล่อยเช่าระยะยาว 40 ปี 'อุตสาหกรรม' ชี้ยังไม่เคาะ ซิมซ้อปใช้ เฟส 2 รอประเมินผลเดือน ต.ค. ปธ.หอการค้าไทย คำนท่าต่อเนืองทั้งช่วง 1-2 เดือน ยอดลงทะเบียนไม่ผ่าน 2 แสนราย (อ่านต่อหน้า 8)

### ต่อจากหน้า 1 คืนที่ ส.ป.ก.

#### อุตสาหกรรมยังไม่เคาะซิมซ้อปใช้เฟส 2

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแนวคิดขยายมาตรการซิมซ้อปใช้เฟส 2 ว่า ขอรอประเมินผลโครงการในเฟสแรกคาดว่าจะประเมินได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ขณะนี้ยังไม่เร่งเกินไปที่จะตอบว่าจะทำเฟส 2 ต่อหรือไม่ "ขอดูโดยรวมโครงการว่าเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทางไหน ถ้าจำเป็นก็เอาออกมา ดูการเรียนรู้โครงการปัจจุบันประกอบด้วยว่าเป็นอย่างไร ขอดูตัวเลขก่อน ถ้าเป็นประโยชน์ก็อาจทำต่อ" นายอุตตมกล่าว นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนซิมซ้อปใช้ดำเนินการมาถึงวันที่ 10 โดยพบว่าแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และไม่ผ่านประมาณ 2 แสนคนต่อ 1 ล้านคน ดังนั้น จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบ 10 ล้านราย โดยวันที่ 3 ตุลาคม จะเปิด

ให้ลงทะเบียนอีกตามกำหนด 1 ล้านราย "พบว่าลงทะเบียน 7 วัน จำนวน 7 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 5.5 ล้านราย ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิไปแล้ว 4.7 ล้านราย เหลือ 8 แสนรายจะส่ง SMS ในวันที่ (2 ต.ค.) ทั้งนี้ ผู้ได้รับ SMS ติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตั้งสำเร็จแล้ว 2.7 ล้านราย อยู่ระหว่างกระบวนการติดตั้ง 1.1 ล้านราย และยังไม่ติดตั้งอีก 8.2 แสนราย

#### กทท. แชมป์ยอดใช้จ่ายสูงสุด

นายลวรณกล่าวว่า ในการใช้จ่าย 5 วันแรกมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 7 แสนราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 628 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่าย g-Wallet ชอง 1 ประมาณ 621 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้านซ้อป ซึ่งเป็นร้านในกลุ่มโอท็อป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 50% หรือประมาณ 330 ล้านบาท ส่วนร้านซิมคือร้านอาหารและเครื่องดื่ม มียอดใช้จ่ายประมาณ 98 ล้านบาท ร้านใช้ เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 183 ล้านบาท และจากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาประมาณ 142 ล้านบาท หรือเพียง 22% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับการใช้จ่าย g-Wallet ชอง 2 มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 2,962 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 7.5 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 2,532 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้านซ้อป ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนร้านซิม และร้านใช้ มียอดใช้จ่ายใกล้เคียงกันที่ประมาณ 1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด พบว่า 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ ประมาณ 87 ล้านบาท 2.ชลบุรี ประมาณ 48 ล้านบาท 3.สมุทรปราการ ประมาณ 29 ล้านบาท 4.ระยอง ประมาณ 20 ล้านบาท 5.ปทุมธานี ประมาณ 20 ล้านบาท 6.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 19 ล้านบาท 7.ลำพูน ประมาณ 18 ล้านบาท 8.เชียงใหม่ ประมาณ 17 ล้าน

บาท 9.นครปฐม ประมาณ 17 ล้านบาท และ 10.นนทบุรี ประมาณ 15 ล้านบาท พบว่ากลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 22-30 ปี ประมาณ 35% รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี ประมาณ 30%

#### กรุงเทพฯ ปรับระบบยืนยันตัวตน

นายลวรณกล่าวว่า จากการตรวจสอบปัญหาในการยืนยันตัวตน พบว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแสงที่อาจสว่างเกินไปหรือมืด ตำแหน่งในขณะถ่ายภาพ รวมทั้งการถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชันตกแต่งภาพ ที่ทำให้ภาพไม่เหมือนจริง ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้ติดตามเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ วันละกว่า 5,000 ราย และมีผู้ไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารแล้วกว่า 2 แสนราย ซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนให้รวดเร็วขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วัน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กล่าวถึงมาตรการซิมซ้อปใช้ว่า มาตรการกระตุ้นภาครัฐต่อการกระตุ้นการใช้จ่าย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังมีความสำคัญมากในขณะนี้ที่เศรษฐกิจไทยเผชิญปัญหาผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก รัฐจึงอยู่ไม่ได้และมาตรการที่ออกมาต้องดูให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และให้สิทธิได้เท่าเทียมกัน ไม่ควรจำกัด หากมีซิมซ้อปใช้ในเฟส

2 ซึ่ง กรร.เห็นด้วยเพราะช่วยในเรื่องการจับจ่ายใช้สอย

## จวกฝ่ายค้านตั้งป้อมโจมตี

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ชิม ช้อป ใช้” ว่าประชาชนตอบรับเป็นอย่างดี ส่วนปัญหาเล็กน้อย หน่วยงานได้เข้าไปดูแลแล้ว และในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะลงพื้นที่ติดตามมาตรการชิม ช้อป ใช้ ที่ จ.ระยอง “ไม่เข้าใจว่าทำไมแกนนำพรรคเพื่อไทย ต่างออกมาโจมตีมาตรการดังกล่าวว่าไม่มีประสิทธิภาพช่วยนายทุน ช่วยคนรวย ทั้งๆ ที่ประชาชนได้ประโยชน์ เหมือนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งข้อสังเกตว่า อะไรที่รัฐบาลทำแล้วเกิดผลตอบรับที่ดีกับประชาชน ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยหมด น่าเศร้าใจมากที่มีวิธีคิดแบบนี้ ที่สำคัญรัฐบาลไม่ได้ผลาญงบประมาณเหมือนที่ฝ่ายค้านเคยทำในอดีต ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน จะไม่ทำเพื่อนายทุนเด็ดขาด” นายธนกรกล่าว

## อนค.ให้2เต็ม100ชิมช้อปใช้

ที่รัฐสภา น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงมาตรการชิม ช้อป ใช้ ของรัฐบาลชุดนี้ว่า หากให้คะแนนเต็ม 100 ขอให้แค่ 2 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการใช้งบประมาณมากถึง 1.9 หมื่นล้านบาท ไม่เพียงพอต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในขณะนี้ และการแจกหัวเงินครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเจาะจงที่ประชาชนกลุ่มไหน มีการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียน ทำให้คนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงแค่คนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองใหญ่ ไม่ใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงระดับฐานราก นอกจากนี้ยังพบปัญหาความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล เพราะการลงทะเบียนมีการเก็บข้อมูลจากประชาชน ที่มีการสแกนใบหน้า จึงตั้งข้อสังเกตมาตรการนี้ออกมาเพื่อเก็บข้อมูลแบบ

ยั้งแต่เดี๋ยวได้กันหลายตัวหรือไม่ และข้อมูลที่เก็บไปปลอดภัยหรือไม่

## ต้น100เดียวเที่ยวไทยกระจายเงิน

นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เพื่อดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมจัดแพคเกจราคาพิเศษ เช่น ตัวเครื่องบิน ที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าบริการ ด้วยราคาเพียง 100 บาทต่อ 1 รายการ ในรูปแบบชิงโชคให้ 4 หมื่นคน ผ่านการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิซื้อแพคเกจ โดยยอมรับว่าขั้นตอนง่ายกว่ามาตรการชิมช้อปใช้ เพื่อหวังต่อยอดจากมาตรการชิมช้อปใช้ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มออกไปใช้สิทธิท่องเที่ยวในช่วงแรก นับว่าเป็นโปรโมชั่นอีกด้านหนึ่งหนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเงินกระจายออกสู่ต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังมาตรการเที่ยววันธรรมดา ราคาซื้อโลก เพื่อเน้นดูแล 6 กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ สุขภาพสตรี และวัยรุ่นจบใหม่เริ่มเข้าทำงาน ยังมีเวลาท่องเที่ยวได้ ไม่มีปัญหาออกเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา

นายชาญฤกษ์กล่าวว่า ดังนั้น จึงแนะนำผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เตรียมตัวกดคีย์บอร์ดลงทะเบียนผ่าน Official Line ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เตรียมรองรับเอาไว้ 40,000 แพคเกจ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายวันรุ่งยูคดิจิทัล กลุ่มเจน X-Y หรือคนระดับกลางมีกำลังซื้อ

## ผูกเที่ยวธรรมดาระาคือโลก

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณ 116 ล้านบาท ใน 2 มาตรการคือ 1.100 เดียวเที่ยวทั่วไทย ที่สามารถซื้อแพคเกจตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ได้ในราคา 100 บาท โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านออฟฟิเชียลไลน์ของ ททท. ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทันใช้ในวันที่ 11 เดือน 11 และ วันที่ 12 เดือน 12

“ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ จะนำรายละเอียดแพคเกจสินค้าและบริการเสนอ ครม.เศรษฐกิจ ทำให้คาดว่าจะออกมาใช้ไม่ทันในวันที่ 10

เดือน 10 จึงจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิในวันพิเศษของ 2 เดือนที่เหลือ แบ่งเป็นเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 ราย เบื้องต้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10,000 ราย

นายพิพัฒน์กล่าวว่า มาตรการ 2 คือเที่ยวธรรมดา ราคาซื้อโลก เน้นการใช้จ่ายในเมืองเป็นหลัก โดยจะร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้น โดยจะเพิ่มส่วนลด และจัดโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ร้านอาหาร สปา การท่องเที่ยวของรัฐ พิพิธภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในวันธรรมดา ส่วนมาตรการดึงตระกูลแซ่เข้ามาเที่ยวไทย เบื้องต้นได้หารือกับ ททท. แล้ว น่าจะอยู่ในขั้นตอนการทำแผนดำเนินงานทั้งหมดจะเห็นความคืบหน้ามากขึ้นภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน

## กรร.เห็นจีพีดี-ส่งออกถลอกอีก

ที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมเอกชน (กรร.) กล่าวภายหลังประชุม กรร.ว่า ได้ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของการส่งออกปีนี้ เหลือ 0%

ถึงติดลบ 2% จากเดิม 1% ถึง ติดลบ 1% เพราะทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ปีนี้ยังอยู่ในภาวะที่อ่อนแอต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก ปัจจัยถ่วงหลักจากความเสี่ยงในภาคต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ผลกระทบจากสงครามการค้า (เทรตวอร์) ระหว่างสหรัฐฯ และจีน การแข็งค่าของเงินบาท ผลจากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) และปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปีนี้เหลือ 2.7-3.0% จากเดิม 2.9-3.3% แม้ว่าภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ 1.มาตรการชิมช้อปใช้ที่คาดมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2-3 หมื่นล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.1-0.2% 2.มาตรการประกันรายได้สินค้าเกษตร 3.มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่คาดว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจ 2-2.5 หมื่นล้านบาท แต่แรงบวกจากมาตรการเหล่านี้จะชดเชยผลกระทบจากปัจจัยลบภายนอกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 0.8-1.2%

นายกลินท์กล่าวว่า กรร.คาดหวังจะเห็นมาตรการเสริมจากภาครัฐเพิ่มเติมทั้งนโยบาย



การเงินและการคลัง นอกเหนือจากการเร่งผลักดันกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนค่าเงิน และอยากให้รัฐและเอกชนสนับสนุนการซื้อขายด้วยสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งหลายประเทศนิยมตั้งราคาเป็นบาทแล้ว และรัฐควรผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการเงินอีกแห่งเหมือนอย่างสิงคโปร์

## จัดประชุมกรอบ.ครั้งแรก

“ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ยังมีปัจจัยลบเดิมๆ แต่ก็อยากเห็นจีดีพีขยายตัวได้ 3% ในไตรมาสสุดท้ายของปีและเฉลี่ยทั้งปี 2562 เอกชนเชื่อว่าหากรัฐเร่งรัดลงทุนโครงการค้ำขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และผ่านงบประมาณปี 2563 ให้เร็วที่สุด เพราะเหล่านี้มีส่วนดึงดูดความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างชาติ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและได้ตามคาดการณ์” นายกสิณท์กล่าว

นายกสิณท์กล่าวถึงรัฐบาลเตรียมขยายมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 ว่าเป็นมาตรการที่ดี แต่ส่วนตัวเห็นว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรทำต่อเนื่องเป็นระยะยาว เฟส 2 น่าจะทำหลังปีใหม่ เช่นก่อนสงกรานต์ และรัฐควรประเมินความคุ้มค่าของมาตรการเฟสแรกก่อนว่ากระตุ้นกำลังซื้อและเศรษฐกิจได้แค่ไหน ควรตั้งช่วงดำเนินการ ระยะเวลา 1-2 เดือนต่อโครงการ และกระตุ้นในช่วงเศรษฐกิจซบเซานั้น

“ตอนนี้มีหลายประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการนำเสนอและขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน จึงอยากให้มีการจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนปีใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้ข้าราชการรัฐและเอกชนได้รับรู้ทิศทางความร่วมมือของเอกชนกับรัฐว่าควรจะทำต่อไปในปี 2563 เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเต็มที่และโตได้เกิน 3% จากปีนี้” นายกสิณท์กล่าว

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สศค. กล่าวถึงกรณี กกร.ปรับลดตัวเลขคาดการณ์จีดีพีว่า จากข้อมูลเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้ประเมินตัวเลขเศรษฐกิจในระดับ 2.8% บวกลบ อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังหวังว่าผลของมาตรการชิมช้อปใช้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 0.2% ขณะนี้มาตรการเพิ่งเริ่มโดยจะออกผลดีในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยชิมช้อปใช้จะมีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจประมาณ 6 หมื่นล้านบาท เป็นการใช้จ่ายทั้งกระเป๋าที่ 1 วงเงิน

1 หมื่นล้านบาท และกระเป๋าที่ 2 วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท หวังว่าในปีนี้เศรษฐกิจไทยจะโต 3%

## หวังไฮสปีดสะกดกระทบดิจิทัล

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ (อีอีซีดี) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี) เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา การปรับเงื่อนไขการลงทุน (ทีโออาร์) ในโครงการอีอีซีดีใหม่นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป แต่มี 3 เรื่องหลักที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 1.ไม่กำหนดกรอบเวลาในการก่อสร้างทั้งเฟส 1 และเฟส 2 แบบตายตัว 2.ส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐต้องมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น และ 3.ผลักดันให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะแบบรางเบา เพื่อจูงใจนักลงทุนเพิ่มขึ้น

พ.อ.สรรพชัยกล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนได้กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจอีกครั้ง หรือมาร์เก็ต ชาวด์ รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และจะพิจารณาแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับได้ กับทั้งภาครัฐและเอกชน และจะนำความเห็นทั้งหมดมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุง คาดว่าจะรวบรวมความเห็นและออกร่างสัญญาใหม่ เพื่อให้สามารถเปิดขายของเทคนิค และเริ่มการประมูลได้ต่อไป

“ความชัดเจนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา) หรือไฮสปีดเทรน จะมีส่วนช่วยในการดึงดูดนักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนต้องมีการพิจารณาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้อัดรับกับการลงทุน ส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่จะตามมา หากไฮสปีดเทรนไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นล่าช้า ดิจิทัลพาร์คจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย” พ.อ.สรรพชัยกล่าว

## ถกแนวรั้วสิ่งกีดขวางผุดไฮสปีด

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางในเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ที่กลุ่มซีพี ขณะการประมูล ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า วันที่ 3 ตุลาคม กระทรวงพลังงาน จะหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางรายละเอียดการดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ในเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน เบื้องต้นพบว่าสิ่งกีดขวางที่ต้องทำการรื้อถอน อาทิ สายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ท่อน้ำมัน ท่อก๊าซธรรมชาติ โดยจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อมาตกลงกันว่า การรื้อถอนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย มีวงเงินเท่าไร ใช้เวลานานแค่ไหน โดยจะนำข้อสรุปเสนอต่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่จะเรียกประชุมในเรื่องนี้

“กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายจาก กพอ.ให้ดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงภายใน 1 ปี ซึ่งการประชุมวันที่ 3 ตุลาคม ต้องดูว่าเส้นทางก่อสร้างของโครงการไฮสปีดเทรนผ่านพื้นที่ไหน กระแทกกับโครงสร้างอะไรบ้าง การเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงการวางโครงสร้างใหม่ อาทิ ท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน เสาไฟฟ้า ต้องย้ายไปพื้นที่ไหน กระแทกชุมชนหรือไม่อย่างไร หากกระทบจะดำเนินการช่วยเหลือชุมชนอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในจุดไหนบ้าง” นายกุลิศกล่าว

## นายกฯเน้นสร้างคนทำแผนปฏิบัติ

นายณัฐพล นิมนานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ดอีอีซี มีการรายงานความคืบหน้าโครงการอีอีซีดี และไทยแลนด์ดิจิทัล วอลล์ รวมถึงประเด็นการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในเขตพัฒนาพิเศษภาค (อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

### คืนที่ส.ป.ก.

ตะวันออก (อีอีซี) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ย้ำว่า การพัฒนา

กำลังคนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี โดยให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน โดยเฉพาะการประมาณการความต้องการกำลังคนดิจิทัลที่จะต้องตรงกับความต้องการจริง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลในพื้นที่อีอีซี ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มองว่าโครงการดังกล่าวควรมีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะโรดโชว์ และสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้ต่างประเทศเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

## พิตช์เรตต์ปรับเพิ่มเครดิตไทย

ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมงาน Fitch Ratings (พิตช์เรตต์) Global Risks & Thailand Economic Outlook โดยให้สัมภาษณ์ภายหลังปาฐกถาในงานเสร็จแล้วว่า ได้หารือกับผู้บริหารของพิตช์ เรตต์ ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตระดับโลก โดยผู้บริหารของพิตช์ เรตต์ดังกล่าวว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่พิตช์ เรตต์ปรับอันดับเครดิตเป็นเชิงบวก ซึ่งมีน้อยประเทศที่ได้ปรับเครดิต อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติได้ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

“ผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ของพิตช์ เรตต์ ให้เหตุผลหลักที่ปรับมุมมองประเทศไทยเป็นเชิงบวกจาก Stable เป็น Positive เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แม้ว่าเหตุการณ์โลกมีความท้าทาย เพราะเศรษฐกิจโลกอ่อนไหว แต่ยุทธศาสตร์ของไทยที่มองยาว มีศักยภาพ ถ้ารัฐบาลเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เชื่อว่าประเทศไทยมีอนาคตเป็นที่สนใจของธุรกิจทั้งระดับโลก เพราะจากการเดินทางพบนักลงทุนทั่วโลก วันนี้ได้สัมผัสหลายๆ บริษัทนานาชาติ เริ่มสนใจไทยใหม่ ก่อนหน้านี้ ชะลอ เพราะไทย

อยู่ในช่วงเลือกตั้ง แต่ตอนนี้ได้รัฐบาลใหม่ เขาเห็นสัญญาณไทยมากขึ้น ก็สอดคล้องกับตัวเลขบีไอไอ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) ที่มีการขอเพิ่มขึ้น การลงทุนจริงน่าจะตามมา” นายอุตตมกล่าว

นายอุตตมกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีแผนจะเปิดกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ กองที่ 2 คาดว่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า โดยกำลังเจรจากับหน่วยงานที่มีความต้องการระดมทุนผ่านกองทุนดังกล่าวราว 3-4 แห่ง ซึ่งการจัดตั้งกองทุนก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน

ดังกล่าวด้วย โครงการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นโครงการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

## ชงเกษตรกรสูงวัยคืนที่ส.ป.ก.

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำรวจที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั่วประเทศ พบมีความเหมาะสมทำการเกษตรจำนวน 31.54 ล้านไร่ หรือ 85% ของที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมมากเพียง 7% เหมาะสมน้อย 19% และเหมาะสมปานกลาง 59% ส่วนที่เหลือไม่เหมาะสมกับการทำการเกษตร รัฐบาลจึงมีนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้านสิงขร ด้านสะเดา หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาทิ วังน้ำเขียว ดอยแม่สลอง ซึ่งอาจมีการใช้ที่ดินใน ส.ป.ก.บางส่วน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่ประเทศสังคมสูงวัย เกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.อายุเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1.51 ล้านคน หรือ 62.65% ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่ถือครอง ส.ป.ก. 21.44 ล้านไร่ หรือสัดส่วน 66.18% ของพื้นที่ ส.ป.ก. ส่งผลให้จำนวนเกษตรกรจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรไม่มีทายาททำการเกษตร คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) จึงเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถคืนที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับเกษตรกรที่ยากจน ซึ่งการคืนที่ดิน ส.ป.ก.จะใช้งบประมาณจากกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะคืนที่ดินต่อไป

“ในส่วนของอัตราการจัดชดเชย จะจ่ายคืน 60% ตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ แต่ไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท ซึ่ง ส.ป.ก.มีเงินกองทุนที่ได้จากค่าเช่าที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือสะสมประมาณ 4,200 ล้านบาท สามารถนำมาเพื่อซื้อที่ดินหรือจ่ายค่าชดเชย กรณีเกษตรกรไม่มีความประสงค์ทำการเกษตรกรรม หรือไม่มีลูกหลานสืบทอดต่อ โดยปีงบประมาณ 2563 จะไม่มีนโยบายซื้อที่ดินเพิ่ม แต่จะเน้นแจกที่ดินให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินแทน” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

## ธรรมนัสสั่งจัดที่ดินเช่าระยะยาว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สำหรับแนวคิดการจัดที่ดินให้เกษตรกรรายใหม่ ทั้งที่เป็นทายาทและไม่ใช่ทายาท อนาคตอาจให้เช่าระยะยาว 30-40 ปี โดยเกษตรกรรายใหม่ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรต้องมีการชำระค่าเช่ากับ ส.ป.ก. สามารถขยาลิทธิกรเช่าได้ แต่ต้องมีเงื่อนไข เช่น ต้องทำการเกษตรในที่ดินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และจะมีการสนับสนุนให้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นแหล่งทุนสำหรับการกู้ยืมให้กับเกษตรกรรายใหม่ๆ ปัจจุบันที่ดิน ส.ป.ก.มีอยู่ใน 72 จังหวัด มีจำนวน 39 ล้านไร่ หรือประมาณ 26% ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศประมาณ 130 ล้านไร่ ได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 35.9 ล้านไร่ มีเกษตรกรถือครอง 2.8 ล้านราย แบ่งที่ดินให้จำนวน 2.98 ล้านแปลง

## เฉลิมชัยอ่อนกมธ.อย่าตัดงบประมาณ

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ และสภาผู้แทนราษฎรว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องงบประมาณปี 2563 ที่สำนักงานประมาณได้พิจารณาจัดสรรไว้ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ แต่จะใช้งบประมาณตามที่จัดสรรหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะมีการนำเข้าที่ประชุมสภาในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ รวมถึงได้หารือถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยยกเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อย

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ส่วนเรื่องของการแบนสารเคมีที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด คือ พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ได้ย้ายจุดยืนการแบนสารดังกล่าว และมอบหมายให้นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่มีอำนาจกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อยังไม่มียกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทางกระทรวงเกษตรฯจึงต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าที่มี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยประโยชน์ของประชาชนที่อุปโภคบริโภค รวม

ถึงเกษตรกรด้วย “ที่ผมไม่พูดเพราะมีกฎหมายบังคับอยู่แล้ว ผมขออย่าว่าผมสนับสนุนให้แบน 3 สารเคมี ในฐานะที่ผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่ง หากมติผมพร้อมลงนามทันที” นายเฉลิมชัยกล่าว

#### 4ต.ค.ถก4ฝ่ายประกันราคาขาย

นายเฉลิมชัยกล่าวถึงโครงการประกันรายได้ยางพารา ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการประกันราคาขายพารา ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ (กนย.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

#### ดีเดย์จ่ายประกันข้าว15ต.ค.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวเปลือกงวดแรกกำหนดในวันที่ 15 ตุลาคม โดยจะทำพิธีคิกออฟในพื้นที่นา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งหลักการจะแตกต่างกับประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ที่แยกออกเป็น 8 งวด และจ่ายทุก 45 วัน แต่ในส่วนของข้าวเปลือกจะจ่ายครั้งเดียว ทุก 15 วัน โดยเกษตรกรจะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ว่ามีการเก็บเกี่ยวช่วงใด ก็จะได้รับเงินส่วนต่างจากราคาประกันรายได้กับราคาตลาดที่กรมการค้าภายในประกาศ ว่าแตกต่างกันเท่าไร หากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันก็จะไม่ได้รับการ

ชดเชย แต่หากต่ำกว่าราคาตลาดจึงจะได้รับการชดเชย ซึ่งจ่ายเงินรอบแรกนั้นจะเป็นการเพาะปลูกข้าวเจ้าในพื้นที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหน้าท่วมก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมียอดเกษตรกรปลูกข้าวขึ้นทะเบียนใช้สิทธิแล้วเกือบ 4 ล้านคน

“ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวยังสูง และผลผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว อาจยังไม่มีรายได้รับชดเชยในงวดแรก ส่วนข้าวเจ้าที่มีการเก็บเกี่ยวช่วงหน้านั้นเริ่มจำหน่ายหนึ่งและน่าจะได้เงินชดเชยแล้ว ซึ่งราคาขณะนี้เฉลี่ย 7,500-8,000 บาทต่อตัน ส่วนการชดเชยก็ได้กำหนดไว้แล้วว่าข้าวชนิดใดจะได้รับสิทธิเท่าไร และราคาประกันเท่าไร” แหล่งข่าวกล่าว

#### ประกันมัน-ข้าวโพดคิวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมกำหนดเปิดโครงการจ่ายประกันรายได้ยางพารา งวดแรกภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นสั่งการให้กรมการค้าภายในเรียกประชุม 3 ฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางและเงื่อนไขประกันรายได้มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งขณะนี้พืชทั้งสองชนิดอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลพืช 2 ชนิดนี้โดยตรง หลังจากหมดวาระเมื่อสิ้นสุดรัฐบาลชุดก่อน และกำหนดให้เรียกประชุมภายในกลางเดือนตุลาคมนี้